
  
 
 
 

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามญัประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
    
  วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์   มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งท่ี 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายพิเชษฐ์   
เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
    (1) กระทู้ถาม         ไม่ม ี
 

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม คือ การถ่ายทอดการประชุม 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
   การประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือ
เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 
ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และ
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้อย่างทั่วถึงและได้จัดให้มี  
ล่ามภาษามือตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 18 วรรคสอง ทั้งนี้ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 จะงดถ่ายทอดสดการประชุมชั่วคราวระหว่าง
เวลา 20.00 - 20.30 นาฬิกา ของทุกวัน เพ่ือเสนอข่าวในพระราชสำนัก ดังนั้น ในการอภิปรายจึงขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกฯ ห้ามอภิปรายเนื้อหาสาระที่ห้ามไม่ให้ออกอากาศ หากสมาชิกฯ ฝ่าฝืน  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาอาจถูกระงับการออกอากาศทันที และอาจถูกพักการใช้
ใบอนุญาตตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์พุทธศักราช 
2551   
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม      ไม่ม ี   
  

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้    ไม่ม ี
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  เรื่องด่วน 
  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่ อ 

คณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 (นายชัยธวัช 
ตุลาธน กับคณะ จำนวน 98 คน เป็นผู้เสนอ) 

  ก่อนดำเนินการต่อไป ประธานฯ ได้ขอให้วิปทั้งสองฝ่ายรายงานถึงการปรึกษาหารือ 
ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการอภิปรายเพ่ือพิจารณาญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ  
ตามมาตรา 152 

  นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะ 
วิปรัฐบาล รายงานว่า ในการประชุมในช่วงเช้า ข้อตกลงที่วิปทั้งสองฝ่ายเหน็ร่วมกนัคือเวลาการอภิปราย
ของฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง ส่วนการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีนั้น ไม่ได้มีการกำหนด คือให้ประธานฯ  
ใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร 
   นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
ในฐานะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน รายงานว่า การประชุมท่ีมีการตกลงกันในเรื่องของวันและเวลา 
ในการอภิปรายท่ัวไป 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือวันที่ 13 มีนาคม 2567 และครั้งสุดท้ายคือเมื่อเช้าวันนี้ 
ในเวลา 8.00 นาฬิกา ซึ่งมีนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเป็นไปด้วยดี มีหลักการว่า วันที่ใช้ในการอภิปรายยืนยันอยู่ที่  
2 วัน คือ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 และวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 5 
เมษยน 2567 สมาชิกฯ แต่ละท่านต่างมีภารกิจที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าจึงจะไม่มีการปรับเปลี่ยน 
ในเรื่องของวันประชุม และในเรื่องเวลานั้น การบริหารจัดการมีหลักการว่า ยังยืนยันในหลักการเดิมแต่
จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อย หลักการเดิมคือ ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้เสนอ
ญัตติจะมีเวลาในการอภิปรายรวมทั้งหมด 22 ชั่วโมง ตามเดิมที่ได้มีการตกลงไว้ สำหรับฝ่ายรัฐบาล 
จะมีเวลาตอบจากเดิมที่ได้มีการกำหนดเป็นเวลาไว้ แต่เนื่องจากเราได้หารือกันแล้วว่า รัฐมนตรีบางท่าน
ยังไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะถูกถามในประเด็นใดบ้างจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาเพ่ิมเติม  
ซึ่งฝ่ายตนก็เห็นด้วย ประธานในที่ประชุม จึงเห็นว่า อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดกรอบเวลาว่าเป็นกี่ชั่วโมง 
แต่สุดแล้วแต่ความจำเป็นที่รัฐมนตรีจะต้องตอบ ฉะนั้น จะอยู่ที่ดุลพินิจของรัฐมนตรีและประธานฯ 
ที่จะเป็นผู้ดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกรอบเวลาเดิมที่วางไว้ว่าคืนนี้อาจเสร็จสิ้น
ในเวลา 01.00 นาฬิกา และวันถัดไปจะในเวลา 23.00 นาฬิกา แต่หากมีความจำเป็นที่รัฐมนตรีต้องตอบ
เพิม่เติม อาจต้องขยายเวลาไปมากกว่าที่กำหนด โดยในวันแรกอาจเสร็จสิ้นในเวลา 02.00 นาฬิกา และ
วันถัดไปเวลา 01.00 นาฬิกา ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ซึ่งสมาชิกฯ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมกัน 
ทั้งสองฝ่าย 
 



- 3 - 

 

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณวิปทัง้สองฝ่ายที่มีการตกลงกันด้วยดีเพื่อประโยชน์ของสภาและ 
ประชาชน และประธานฯ จะพิจารณาว่ารัฐมนตรีชี้แจงครบถ้วนตามที่สมาชิกฯ ฝ่ายค้านได้ซักถาม 
ครบทุกประเด็นหรือไม่ โดยจะไม่นำเวลามาเป็นหลัก  

  ด้วยนายชัยธวัช  ตุลาธน กับคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติ 
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ซึ่งในการอภิปรายญัตติดังกล่าวตามข้อบังคับ 
การประชุมฯ ข้อ 180 กำหนดให้นำความในหมวด 4 ส่วนที่ 3 การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้การอภิปรายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ดังนี้  
   1. ผู้เสนอญัตตจิะเปน็ผู้มสีิทธิแสดงเหตุผลกอ่น จากนั้นจึงจะมีการอภิปรายของสมาชิกฯ
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 180 ประกอบข้อ 66  
   2. การตอบชี้แจงของคณะรัฐมนตรี ประธานฯ จะอนุญาตให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
และรับผิดชอบงานในเรื่องดังกล่าวตอบชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 180 
ประกอบข้อ 76  
   3. ในกรณีที่รัฐมนตรีถูกพาดพิงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใดอันเป็นการเสียหาย 
แกร่ัฐมนตรีท่านนั้น ประธานฯ จะให้โอกาสรัฐมนตรีท่านนั้นได้ชี้แจงตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 180 
ประกอบข้อ 71  
   4. การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นที่ เกี่ยวกับประเด็นที่อภิปราย ต้องไม่ฟุ่มเฟือย  
วนเวียน ซ้ำซาก หรือซ้ำกับผู้อื่น และห้ามไม่ให้นำเอกสารใด ๆ มาอ่านในที่ประชุมโดยไม่จำเป็นและ 
ห้ามนำเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาแสดงในที่ประชุม เว้นแต่ประธานฯ จะอนุญาต และห้ามผู้อภิปราย
แสดงกิริยา ใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์  
หรือออกชื่อสมาชิกฯ บุคคลใดโดยไม่จำเป็นตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 180 ประกอบข้อ 69  
   ในการประชุมครั้ งนี้ มี การถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์   
หากการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมของสมาชิกฯ ไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภาและการกล่าวถ้อยคำนั้น 
มีลักษณะเป็นการผิดกฎหมายต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกฯ สมาชิกฯ อาจไม่ได้รับเอกสิทธิ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 124 จึงเรียนมาให้สมาชิกฯ ทราบ และถือปฏิบัติในการประชุมเพื่อให้
การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฯ ทุกประการ 

 นายชัยธวัช  ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงญัตติต่อที่ประชุมว่า 
ด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดิน 
มาเป็นเวลากว่าหกเดือนแล้ว แต่มิได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชน  
ไม่จริงใจ ไม่ตั้งใจ เพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภา ขาดประสิทธิภาพหรือ  
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ความชัดเจนแน่นอน ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้บัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
อย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริง การดำเนินการของรัฐบาลตามนโยบาย
เร่งด่วนที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และ 
ภาคประชาชน การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการฟ้ืนฟูหลัก 
นิติธรรมที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ล้วนขาดยุทธศาสตร์
และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมาย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลาย 
ความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศ รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบหรอืเกิดการคอร์รปัชันเชิงนโยบาย แทนที่จะเร่ง
ฟ้ืนฟูหลักนิติรัฐนิติธรรม กลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ทำลายหลักความเสมอภาค
เท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง ไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำ 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน การปฏิรูปกองทัพ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ปัญหาการศึกษา และปัญหาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ 
ความเดือดร้อนของประชาชนมีความผิดพลาด ไร้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน การดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่สามารถฟ้ืนฟูบทบาทสำคัญของประเทศ
ไทยในเวทีโลกได้ หากปล่อยปละละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพ  
ไร้ความสามารถ ไร้เป้าหมาย ไร้จริยธรรม และไร้วุฒิภาวะต่อไป จะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนฟูสภาวะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

  จากสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ 
ที่ เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยจะได้นำเสนอสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และซักถามข้อเท็จจริง  
ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชน ตนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายชื่อท้ายญัตตินี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 
   สมาชิกฯ อภิปรายซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี 
ดังนี้ 
   ประเด็นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  ที่สมควรที่จะเตือนรัฐบาลว่า 
เดินผิดทาง โดยพร้อมสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลทำเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่ แต่เรื่องการใช้
งบประมาณไปพลาง ก่อนที่พระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะผ่าน 
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รัฐสภานั้น ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ตามที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้รัฐบาลใช้เงินไปแล้วคิดเป็น 
ร้อยละ 44 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด ซึ่งใช้เงินไปจำนวนมากแต่ยังไม่มีผลงานที่ชัดเจน จึงเห็นว่า
เป็นประเด็นที่หลอกประชาชน ขณะที่การทำงานทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ใช้การตลาดนำการบริหาร  
โดยการจัดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นจำนวนมากจนเกินไป รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศที่ไปบ่อยครั้ง
ของนายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่าเป็นการเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย เห็นว่าเป็นเพียง 
การคาดการณ์ แต่ไม่สามารถให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดปัญหาการทำงานในทุกมิติ ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ยังยึดโยงกับกับอำนาจเก่า เกิดอำนาจซ้อนอำนาจ ทำให้
สังคมเกิดความสับสนในการบริหารประเทศ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีทำงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 
และยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่สร้างมาตรฐานสั งคมแบบผิดทาง 
นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน อาทิ เรื่องกระตุ้นการใช้
จ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้กับประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะ 
ให้รัฐบาลใช้เงินของรัฐในอนาคตที่กำหนดการใช้จ่ายไว้ชัดเจนแล้วและกำหนดให้ส่งเงินเป็นรายได้ของรัฐ 
เช่น เงินจาก กสทช. เป็นต้น อกีทั้งยังมีนโยบายเร่งด่วนอืน่ ได้แก่ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตร 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เรื่องลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน เรื่องสร้างรายได้  
การท่องเที่ยวเรื่องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องการแก้ไขปัญหาความเห็นต่าง และทำให้
รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และบางเรื่อง 
ยังไม่มีการวางแนวทางที่จะแก้ไข ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลรีบปรับตัวและเร่งดำเนินการตามนโยบายให้สำเร็จ 
   ประเด็นเศรษฐกิจ ที่ในระยะใกล้หรือเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการ ในขณะที่ระยะไกล 
ยังมองไม่เห็นทางออกของปัญหา เห็นได้จากการแถลงผลงานในรอบ 3 เดือน เป็นการนำเรื่องการแก้ไข
ปัญหาเล็กน้อยมาแสดง ซึ่งไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว จากนั้น การแถลงผลงานรอบ 6 เดือน  
ยังไม่มีความคืบหน้าไปจากการทำผลงานรอบ 3 เดือน ขณะที่ประชาชนเฝ้ารอการกระตุ้นและแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ โดยขอเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ที่ยังไม่มีการลดราคาลง เป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายเพ่ิม รัฐบาลจะมีวิธีการอย่างไรในการบริหาร
จัดการกองทุนน้ำมัน และไม่ให้การกู้เงินมาอุดหนุนกองทุนน้ำมันกลับมาเป็นหนี้สาธารณะต่อไป ขณะที่
โครงการที่ประชาชนกำลังเฝ้ารอคือดิจิทัลวอลเล็ตนั้น ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแหล่งที่มา 
ของเงิน จำนวนคนที่จะรับ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนไปมา สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มี  
การเตรียมการในการทำโครงการหรือนโยบายขนาดใหญ่ ทำให้ไม่มีการกระตุน้เศรษฐกิจตามที่คาดการณ์ 
อีกทั้งส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในการบริหารด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้  ขอให้ดำเนินการเพ่ือเรียก 
ความเชื่อมั่นในทุก ๆ ด้านจากประชาชนกลับมา 
   ประเด็นนโยบายที่เป็นเรือธงของรัฐบาล เรื่อง 20 คน 20 ล้านครอบครัว เพื่อสร้างงาน  
20 ล้านตำแหน่ง สร้างรายได้ ครัวเรือนละ 200,000 ต่อปี เพ่ือ Soft Power โดยประเทศไทยสามารถ 
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ผลักดันได้ในหลายด้าน ทั้งด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอาหาร โดยมีโครงการอบรมด้านส่งเสริมอาชีพ  
และได้เริ่มโครงการไปแล้วเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2566 มีการให้ประชาชนลงทะเบียน แต่ต่อมา 
มีการประชุมคณะกรรมการและมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการลงทะเบียนเพ่ือจัดทำฐานข้อมูล  
ซึ่งระยะเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนหรือความคืบหน้าของโครงการ การดำเนินการ
ล่าช้าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขณะที่มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้จริงจังในเนื้อหาของการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ จาก Soft Power ให้มากกว่าการจัดกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลือง 
ไม่คุ้มค่า หรืออาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดกิจกรรม ซึ่งควรดำเนินการอย่างโปร่งใส และ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม 

  ประเด็นการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
ที่ยังไม่ขับเคลื่อนนโยบายหรือยังไมไ่ดล้งมือทำอย่างชดัเจน อาทิ เรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่และวงโคจร
ดาวเทียม หรือการใช้เทคโนโลยีปราบปรามทุจริตภาครัฐ เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรม E-Sport  
เรื่องการจัดตั้งพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลภาพรัฐ หรือระบบคลาวด์ภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีควรเข้าใจนโยบาย 
ด้านดิจิทัลอย่างถ่องแท้  ซึ่งต้องการให้นำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาและใช้งบประมาณในปีต่อไปเพื่อพัฒนา
ด้านดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ไม่ปล่อยให้งบประมาณสูญเปล่า 
   ประเด็นการพักชำระหน้ีเกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ฟ้ืนตัวในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งมีเกษตรกรจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแต่ยังติดในเงื่อนไขคุณสมบัติในการกู้  
อย่างไรก็ตาม ขอสอบถามไปยังรัฐบาลว่ามีมาตรการอย่างไรเพ่ือไม่ ให้ เกษตรกรผิดชำระหนี้   
หรือความสามารถในการชำระหนี้ก้อนใหม่ ทั้งนี้  เห็นว่าการพักหนี้ เกษตรกรเป็นการแก้ปัญหา 
ที่ปลายเหตุ รัฐบาลต้องสนับสนุนหรือหาแนวทางให้เกษตรกรมีวินัยในการชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้าง
หนี้ หรือไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาที่วนซ้ำแบบเดิม  
   ประเด็นการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ เป็นนโยบายแรกของรัฐบาล ซึ่งจะแก้ไขได้สำเร็จ
เมื่อไร จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้กลับมาเป็นหนี้ในระบบ เพ่ือช่วยแก้ปัญหา  
ให้ประชาชนและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมายังเป็นปัญหาที่ยาวนานที่แก้ไขไม่ได้ ขอให้รัฐบาล 
ใช้แนวทาง ดังนี้ 1) ให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพียงหน่วยงานเดียว 
เพื่อความชัดเจนและแก้ไขดิอย่างชัดเจน 2) แยกประเภทเจ้าหนี้นอกระบบ เป็นประเภทที่คิดดอกเบี้ย
ตามกฎหมายกำหนด กับประเภทที่คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมาย โดยให้นิรโทษกรรมเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ย  
ตามกฎหมายให้เป็นเจ้าหนี้ที่ถูกกฎหมาย 3) เพ่ิมโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ 
ในทุกกรณี นอกจากนี้ ยังต้องช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกิดการกู้เงินและดอกเบี้ย
อย่างยุติธรรม 
   ประเด็นปัญหาด้านพลังงาน โดยอภิปรายว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ  
ด้านพลังงานคือ ค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ปัจจุบันค่าไฟฟ้ายังมีราคาแพงมาก การแก้ปัญหาที่ผ่านมา 
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กลับทำให้ปัญหาแย่ลง รัฐบาลเพิกเฉยต่อการทุจริตเชิงนโยบายด้านพลังงาน และรอยรั่วในการทุจริต  
เชิงนโยบายทำให้ประเทศชาติเสียหาย เห็นได้จากการเปิดประมูลโรงไฟฟ้ามีข้อผิดปกติทุกขั้นตอน  
เช่น ไม่มีการแข่งขันด้านราคา มีการกีดกันไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมประมูล 
มีเพียงบริษัทเอกชนเท่านัน้ ทั้งนี้ การที่ไม่มีการแข่งขนัดา้นราคาทำให้คา่ไฟฟ้าแพง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
ประชาชน ประชาชนต้องมาจ่ายหนี้ที่แฝงอยู่ในค่าไฟฟ้า ประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระท่ีเป็นแนวทาง 
เอื้อประโยชน์ให้นายทุน นอกจากนี้ โครงการไฟฟ้าสีเขียวของไทย หรือไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิต 
จากพลังงานสะอาด และใช้ไฟฟ้าสะอาดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
เข้าประเทศ ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมองว่าเป็นโครงการขายฝันไม่สามารถใช้ได้จริง กระทบ
เศรษฐกิจของไทย เพ่ิมการผูกขาดในภาคพลังงาน ค่าไฟฟ้าจะแพงกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังลด
ความสามารถการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องเลือกระหว่างกลุ่มทุน
พลังงานกับปากท้องของประชาชน  
   ประเด็นเรื่องการลงทุนรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน  ด้วยการทำสัมปทาน 
ระหว่างเอกชนกับรัฐบาลร่วมกันลงทุน มีการแบ่งสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการก่อสร้าง เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและพ้ืนที่โดยรอบ และดึงดูดนักลงทุน ซึ่งการลงทุนมีโอกาสทั้งได้กำไรและขาดทุน  
และมองว่าเป็นโครงการขายฝัน ไม่สมเหตุสมผล  ไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมกับระหว่างสนามบิน ทำให้
โครงสร้างนี้ไปทับซ้อนกับการลงทุนสร้างทางรถไฟรถไฟทางคู่ และถือว่าเป็นโครงการที่รัฐใช้ทุน
สนับสนุนมากที่สุดโครงการหนึ่ง ขณะที่ระยะเวลาผ่านมาแล้ว 5 ปี ยังไม่มีการก่อสร้างจริง อาจติดขัด 
ในเรื่องการส่งมอบพ้ืนที่หรือเป็นการติดขัดการก่อสร้างของบริษัทคู่สัญญาหรือไม่ ซึ่งมีการขอขยายเวลา
หลายครั้งจนครบระยะเวลาสัญญา และคาดว่าสุดท้ายอาจมีการฟ้องร้องกัน อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาล
จะยกเลิกโครงการยังทันเวลาซึ่งจะทำให้ไม่เสียงบประมาณไปมากกว่านี้ จะได้ไม่เป็นเหมือนโครงการ
โฮปเวลล์หรือโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นคดีความฟ้องร้อง  
เสียงบประมาณมหาศาล แต่โครงการไม่สำเร็จ ทั้งนี้ เสนอแนะให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจ อย่าเอื้อประโยชน์
ด้วยการแก้ไขสัญญาเพื่อช่วยเหลือนายทุน และทบทวนแผนงานพิจารณาถึงการทับซ้อนกับรถไฟทางคู่
และมอร์เตอร์เวย์ทั่วประเทศว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศมากน้อยอย่างไร 

  ประเด็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ภายใต้การกำกับดูแลของ 
นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อซักถามเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ว่ามีความรู้
ความสามารถเหนือกว่าคนอื่นอย่างไร ขัดต่อพระราชบัญญัติตำรวจหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่สังคมสงสัย 
เป็นการแย่งชิงอำนาจ จึงเป็นเรื่องที่ โยงกับนายกรัฐมนตรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อย่างไรก็ตาม 
ถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังเพ่ือให้ เป็นตำรวจของประชาชน ดังนี้  1) เลือก ผบ.ตร  
ตามความสามารถ 2) กระจายอำนาจให้จังหวัดและประชาชนมีส่วนร่วม 3) ให้ตำรวจมีรายได้ สวัสดิการ 
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ที่เหมาะสม 4) ส่งเสริมชั้นประทวนให้เติบโต และ 5) ยกเลิกให้ตำรวจทำเรื่องที่ไม่จำเป็นต่อหน้าที่ 
ขณะที่ยังไม่เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ทั้งนี้ กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อตำรวจและนายกรัฐมนตรี   
   ประเด็นการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระบบอุปภัมถ์ การคอร์รัปชัน หรือส่วยที่ยังเป็น
ปัญหาที่แก้ไขได้ยากจนกลายเป็นเรื่องปกติ ขณะที่ปัญหานี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม 
เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลักและต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
   ประเด็นอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือการถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่คนไทย
ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของรัฐบาล ทั้งที่รัฐบาลมีเป้าหมายต้องการให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
ทางดิจิทัล แต่ไม่สามารถจัดการกับอาชญากรทางไซเบอร์เหล่านี้ได้ ทำให้เกิดมูลค่าความเสียหายแล้ว
กว่า 60,000 ล้านบาท หรือผู้เสียหายกว่า 3 แสนราย ซึ่งประชาชนหลายคนรู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพ  
ถูกหลอกเป็นจำนวนมาก บางคนถูกหลอกลวงจนหมดตัว หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ต้องอยู่อย่างยากไร้  
หรือต้องจบชีวิตตนเอง ทั้งนี้  กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษหนัก  
เพ่ือป้องกันการขายข้อมูลหรือป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดการ
บัญชีม้าที่ต้องมีมาตรการให้ทำได้ยากขึ้น ไม่ให้มีการรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้อีก โดยร่วมกันกับหน่วยงาน
ของรัฐกับธนาคารที่ร่วมกันปิดบัญชีม้าให้หมดไป อย่างไรก็ตาม ตำรวจไซเบอร์มีภารกิจป้องกันและ
ปราบปรามจะต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องประชาชนอย่างเต็มที่ 
   ประเด็นกลุ่มทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายหรือธุรกิจสีเทาของชาวต่างชาติ ที่เข้ามา
ลักลอบทำธุรกิจ ถือว่าเอาเปรียบชาวไทยและเอาเปรียบนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย  
ซึ่งการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง เพราะถือว่าเป็นการเข้ามาใช้
ทรัพยากรในประเทศ รวมทั้งจะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ขณะที่มี  
การจำกัดอาชีพหรือธุรกิจที่ชาวต่างชาวสามารถทำได้ และอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะชาวไทย ทั้งนี้   
มีช่องทางการซุกซ่อน ลักลอบทำธุรกิจ หรือทำงานแบบผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขอส่งข้อสังเกตไปยัง
รัฐบาลว่าได้มีการตรวจสอบกระบวนการนี้หรือไม่  อย่างไร โดยเฉพาะการตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวต่างชาติหรือใช้ชาวไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจสีเทา  
ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
   ประเด็นปัญหามลพิษในหลายจังหวัด ซึ่งประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลชุดนี้แก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังแต่ยังไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีมาตรการใดออกมาให้ประชาชนได้คลายความกังวล ตัวอย่าง
มลพิษจากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดขยะ โดยนักลงทุนธุรกิจสีเทามีการนำขยะจากต่างประเทศ 
มารีไซเคิลในประเทศไทย ซึ่งกระบวนการรีไซเคิลขยะทำให้เกิดมลพิษ กระทบต่อชุมชนในพื้นที่โดยตรง
และกระทบกับปัญหามลพิษของประเทศอีกด้วย รัฐบาลจะต้องไม่ปล่อยให้มีการลักลอบนำขยะเข้ามา  
รีไวเคิลในประเทศไทย และต้องทบทวนถอนใบอนุญาตโรงงานที่ตั้งอยู่นอกผังเมืองสีม่วง อีกทั้งโรงงาน 
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ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนตั้งโรงงาน และยกเลิกเรื่องคำสั่ง คสช.ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท โดยสอบถามว่ารัฐบาล 
ได้ตรวจสอบการประกอบกิจการเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหานี้มาอย่างยาวนาน 
พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและการป้องกันปัญหาในระยะยาว เพ่ือให้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมนี้หมดไป ประเด็นการจัดการขยะในภาพรวม ขอเสนอแนะให้รัฐบาลกำหนดมาตรการ
แก้ปัญหาทั้งประเทศ ประเมินศักยภาพบ่อฝังกลบ ปิดบ่อที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ 
ทั้งต้นทางและปลายทาง ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมตัดสินใจ และการตรวจสอบการจัดตั้งบ่อขยะ 
และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในระดับจังหวัด  
   ประเด็นนโนบายต่างประเทศที่ยังล้มเหลว เห็นได้จากการดูแลตะเข็บชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ยังมีการลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายในหลายรูปแบบ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์  
การพนัน อาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นการกระทำอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม สมควรได้รับการแก้ไข
จับกุมให้หมดไป เพื่อให้คนไทยและเพ่ือนมนษุย์ ไม่ว่าจะเป็นชนชาตใิด ปลอดภัย ไม่ตกเป็นเครือ่งมอืของ
การกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลยังเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเสนอให้รัฐบาล 
มีมาตรการอย่างจริงจัง ทั้งทางการทูตและการทหารในการจัดการกับเครือข่ายค้ามนุษย์ ต้องควบคุม
ช่องทางทางธรรมชาติไม่ให้มีการเข้าออกประเทศโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้ง 
ตัดช่องทางการนำทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำมัน และอินเทอร์เน็ต ไปใช้ในการทำผิดกฎหมาย 
ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือตัด
กระบวนการทำผิดกฎหมายดังกล่าว   
   ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชน การถูก
ดำเนินคดีในการออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิของตน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากถูกดำเนินคดีเพียงเพราะ
การแสดงความเห็นต่างของตน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีสิทธิในการได้รับการประกันตัว ทั้งนี้ หลักนิติธรรม    
คือหลักธรรมาภิบาลที่เป็นพ้ืนฐานของการบริหารประเทศ ขณะเดียวกันเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต่างชาติ 
หรือประชาคมโลกให้ความสำคัญ อีกทั้งเรื่องคดีการทางเมืองเปน็สิ่งทีส่ังคมคาดหวงัให้มกีารเปลี่ยนแปลง
ในรัฐบาลชุดนี้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ไม่ต่างกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา 

  ประเด็นการตรวจสอบโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย 
หรือไม่ ความโปร่งใสในการส่งผู้ต้องขังบางรายที่เป็นผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ หากเป็นผู้ต้องขังรายอื่นจะดำเนินการเช่นนี้หรือไม่ ซึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าว
ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรม กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน  
   ประเด็นระบบสาธารณสุข การถ่ายโอนอำนาจด้านสาธารณสุขไปยังส่วนท้องถิ่น  
ในรูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล หรือ รพ.สต. ซึ่งมีข้อดี คือ สร้างการมีส่วนร่วมจัดการ
สุขภาพ สร้างความรับผิดชอบของผู้นำท้องถิ่นต่อประชาชน เพ่ิมความยืดหยุ่น เพ่ิมความคล่องตัว  
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แก้ปัญหาสุขภาพ และประชาชนเรียนรูแ้ละพัฒนาสุขภาพของตน ทั้งนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่ดี แต่ในปัจจุบัน รพ.สต. ประสบปัญหาทั้งด้านงบประมาณ และการขาดแคลนบุคลากร 
ซึ่งเป็นการถ่ายโอน รพ.สต. ที่ล้มเหลว ส่งผลต่อประชาชนคือ ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการทางสุขภาพ  
ใกล้บ้าน ขาดระบบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นไปได้ยากที่จะดูแลประชาชน  
ให้มีสุขภาพที่ดีได้ซึ่งยังไม่เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล 
   ประเด็ นระบบการศึ กษาของไทย  เห็ น ว่าการบริห ารของรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไร้ทิศทางในการทำงาน ทำงานด้วยการเดินตามปัญหา คือ ปล่อยให้เกิดเหตุ
เสียก่อนจึงออกนโยบายมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้แก้ไขอย่างจริงจัง รัฐมนตรีทำงานด้วยการเดิน
ย่ำอยู่กับที่ เรื่องการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กแบบงบรายหัว ซึ่งไม่เหมาะสมกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ต้องใช้งบจัดสรรแบบความเหมาะสมตามพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยกระจายงบประมาณและสร้าง  
ความเสมอภาคให้กับนักเรียน และลดภาระที่ครูจะต้องทำตัวชี้วัดที่มีจำนวนมาก ควรคืนครูให้กับ
นักเรียน ให้ครูได้มีเวลาออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และรัฐมนตรี
ทำงานด้วยการเดินถอยหลัง อาทิ เรื่องสิทธิการศึกษาของเด็ก กรณีที่เด็กไม่มีสัญชาติไม่ให้เรียนหนังสือ
ต่อและเตรียมผลักดันกลับประเทศ เรื่องสุขภาวะของเด็กและนักเรียน มีเหตุความรุนแรงให้เห็นเป็น
ระยะ โรงเรียนไม่เป็นที่ปลอดภัย เกิดการกลั่นแกล้ง เหยียดเพศและสัญชาติ แต่ รัฐมนตรีไม่มีการแก้ไข
แต่ประการใด ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อระบบการศึกษาไทย ขณะที่ประชาชนต้องได้ รับ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งประเทศ คุณภาพของประเทศจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
นักเรียน นักศึกษา รัฐบาลควรแก้ไขและปฏิรูปปัญหาอย่างจริงจัง 

  นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า  
ยินดีที่ได้มารับฟังความคิดเห็นของสมาชิกฯ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เป็นโอกาสดีที่จะมาตอบ 
ข้อสงสัยหรือหากมีประเด็นใดที่ยังไม่ชัดเจน รัฐบาลก็จะได้ตอบชี้แจง หรือหากมีข้อเสนอแนะก็จะได้
นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อว่าหลายประการที่รัฐบาลทำอยู่นั้นพยายามทำให้เป็นเรื่องบวก
เป็นเรื่องของอนาคต และแสงสว่างที่พ่ีน้องประชาชนจะได้เหน็ แต่หากสมาชิกฯ ยังมีข้อกังขาในเรื่องของ
การปิดบัง ข้อสงสัย ไม่สำเร็จ ถดถอย ก็สามารถแจ้งมาได้ เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านพร้อมที่จะชี้แจง 
จากการที่เราได้ทำงานมา 6 เดือน ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามั่นใจว่า 
เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส นำประชาชนเป็นที่ตั้ง และพร้อมให้ความกระจ่างกับสมาชิกฯ ที่ยัง
มีความไม่เข้าใจกับเรื่องเหล่านี้  ไม่ว่าจะเป็น เรื่องหนี้สินที่กล่าวว่าไม่มีการบริหารจัดการ ซึ่งรัฐบาลได้ 
ตั้งคณะทำงานเขา้มาดูแลเรื่องหนี้นอกระบบ หนี้เกษตรกรกม็ีการพักหนี้ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยหรือไม่ได้
ดูแลพ่ีน้องเกษตรกร ในเรื่องของพลังงานเรามีการดูแลราคาเบนซิน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล ซึ่งก็จะ 
ดูแลกันต่อไปและมีขั้นตอนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องของยาเสพติดก็มีการทำงานกันอย่างชัดเจน 
มีคณะทำงาน ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ 
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โดยไตรมาส 4 ปีที่แล้ว มีการจับยาบ้าไดม้ากกวา่ปีกอ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในขอ้พิสูจน์วา่เราไดม้ีการทำงานและ
มีการกวดขันในเรื่องนี้อย่างดี  ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ จะทำให้ พ่ีน้องประชาชนได้มีรายได้  
มากยิ่งขึ้นนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการหลายประการ อาทิ วีซ่าฟรีของชาวจีน โดยในเดือนกันยายน 2566
หลังจากรับตำแหน่งได้เพียงสัปดาห์เดียวก็ได้มีการประกาศวีซ่าฟรีให้แก่ชาวจีน ซึ่งได้มีการต่อว่า ๆ  
เราทำเพียงฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะทำให้หรือไม่ โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ก็พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่ามีวีซ่าฟรีทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการเดินหน้าทำให้การค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว
เดินทางไปมาหาสู่กันได้ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มีการจองโรงแรม ร้านอาหาร มีการจับจ่าย 
ใช้จ่ายเงินมากขึ้น และจะได้มีการยกระดับกันต่อไปในประเทศต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปทุกประเทศเพ่ือพยายามให้หนังสือ 
เดินทางไทยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาในเรื่องนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี 
และพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

  เรื่องรายได้ของพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งมีหลาย 10 ล้านคนนั้น รัฐบาลตระหนกัดี เรามีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 314 เสียง ซึ่งทุกคนนำพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง รัฐบาลก็รับฟังข้อคิดเห็นจาก 
สมาชิกฯ ทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ราคายางมีราคาสูงขึ้นจาก 30 – 40 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเกือบ  
100 บาท ราคาข้าวก็สูงขึ้น พืชผลอื่น ๆ ก็มีราคาดีขึ้น ไม่มีการประท้วง ไม่มีการขอร้องให้รัฐบาล
ช่วยเหลือ เพราะเรามีการเปิดตลาด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ก็เดินทาง
ไปต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ มีการเรียกประชุมทูตพาณิชย์ มีการกำหนด KPI หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
มีการทำงานกันอย่างบูรณาการเพ่ือให้ราคาพืชผลและราคาสินค้าไทยที่ไปขายต่างประเทศดีขึ้น  
มีการเปิดตลาดใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องของ PM 2.5 รัฐบาลได้เสนอพระราชบัญญัตอิากาศสะอาด
เพ่ือประชาชน พ.ศ. .... เข้าสภา ที่ผ่านมาแม้ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมี
ปริมาณฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกอยู่ แต่หากเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้ จำนวนฮอตสปอตต่าง ๆ
ได้ลดลงไปมากซึ่งรัฐบาลไม่ได้ยิ่งหย่อนในการทำงานต่อไปในเรื่องเหล่านี้และรัฐบาลให้ความสำคัญกับ
สิทธิพ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชนทุกคน ส่วนเรื่องการไปมีตัวตนบนเวทีโลกที่สมาชิกฯ กล่าวว่า 
ตนเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งนั้น ขอชี้แจงว่า จากการเดินทาง 10 กว่าครั้งนั้น เกือบครึ่งหนึ่ง 
เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องไปโดยเป็นเรื่องของอาเซียน เรื่องที่เราต้องมีการประชุมเป็นประจำ ซึ่งตนเป็น
ผู้นำที่เพ่ิงเข้าสู่ตำแหน่งก็ต้องมีการเดินทางไปพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกันเพ่ือให้
ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็น World Economic Forum ในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 
โดยเราไม่มีผู้นำเดินทางไป 12 ปีแล้ว การประชุมแต่ละครั้งก็เต็มไปด้วยคุณภาพและมีกระบวนการ
ขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนำมาให้ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนทุกคนได้  การเจรจาเรื่อง FTA ก็มี
ผลสัมฤทธิ์ไปแล้วและกำลังเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน  
ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นโยบายและแผนงานต่าง ๆ นั้นกำลังดำเนินอยู่ซึ่งจะต้องใช้เวลา รัฐบาลเพ่ิงจะมา 
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บริหารประเทศได้เพียง 7 เดือนเท่านั้น และเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านทำงานหนักและมีความปรารถนาดี 
ต่อพ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้ หากสมาชิกฯ มีข้อเสนอแนะก็ยินดีรบัฟัง แต่หากเป็นข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ก็ขอหลักฐานและเหตุผลเพ่ือรัฐบาลจะได้ไปทำงานกันได้ และยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี ้ไม่มีการทุจริต 
คอร์รัปชัน 
   เรื่องของการลงทุนนั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ให้ประธานผู้แทนการค้าไทยกับเลขาธิการ 
BOI ชี้แจงผลสำเร็จของการลงทุน โดยขั้นตอนต่อไปคือเอกอัครราชทูตและคณะทำงานของแต่ละ
ประเทศที่ตนได้ไปเยี่ยมเยือนจะติดตามงานและมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เรื่องของการดึงดูด 
การลงทุนนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่ใช่ว่าจะนำเพียงเม็ดเงินของเขามาเท่านั้น หลายสิ่งที่เห็นว่าสำคัญ
เช่น การ Up Skill Re Skill การฝึกบัณฑิตที่จบใหม่หรือวิศวกรที่ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรม 
ที่มีผลกำไรสูง ซึ่งต้องใส่เข้าไปในข้อตกลงที่จะมาลงทุนในประเทศของเราด้วย เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
ได้รับการฝึกงานที่เหมาะสมทำให้สามารถก้าวไปสู่โลกที่มีรายได้สูงขึ้นและกำไรสูงขึ้น ส่วนเรื่องที่ 
สมาชิกฯ กล่าวว่ายังไม่เห็นเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในตลาดนั้น การลงทุนที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านบาทจะต้อง
ใช้เวลาบ้าง อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่เห็นเป็นบวกและมีตัวเลขที่ชัดเจน ในมาตรา 4 ตั้งแต่ที่ตนเข้ารับ
ตำแหน่งและได้เดินทางไปโปรโมทประเทศ ๆ ที่แสดงเจตจำนงว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยมีเม็ดเงิน
เพ่ิมมากขึ้นถึง 2.5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สำหรับตัวเลขเงินลงทุน 558,000 ล้านบาท  
ที่สมาชิกฯ สงสัยนั้น เป็นตัวเลขที่ยื่นแผนเข้ามาและเป็นตัวเลขที่จริง และยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลัง
พูดคุย ทั้งนี้ ขอให้รออีก 2 ปีข้างหน้า เราจะเห็นเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างมหาศาล หรือ 
เกิดสึนามิแห่งการลงทุน ขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะตนมีความมั่นใจ นอกจากนี้ เรื่องรัฐบาลเดินทางไป 
โปรโมทประเทศกับปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตนั้นเป็นคนละเรื่อง เรามีความมั่นใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยต้องเกิดขึ้นแล้ว และเชื่อว่าเรามาถูกทาง  ทั้งนี้ ในการออกไปเชิญใครให้มาลงทุน 
ในประเทศไทยก็ต้องทำให้เขารู้ก่อนว่าเรามีศักยภาพ หากเราไม่ออกไปเขาจะทราบได้อย่างไร ซึ่งเรา 
มีความพร้อมในทุกมิติ มีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่มากมาย ทั้งประชากรที่มีคุณภาพ พลังงานสะอาด ความสามารถ
ในการเป็นศูนย์กลางการบิน อาหาร การท่องเที่ยว ค่าครองชีพที่ เหมาะสม โรงเรียนนานาชาติ 
และโรงพยาบาลระดับโลก อีกทั้งจุดยืนของเราที่มีความเป็นกลาง ทำให้หลายประเทศสบายใจที่จะเข้า
มาลงทุนในประเทศไทย โดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

  สำหรับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
และเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ไม่อาจใช้อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้าย ผบ.ตร.
และรอง ผบ.ตร. รวมทั้งนายตำรวจลำดับรองลงมา ได้เพียงลำพัง แต่หน้าที่และอำนาจเป็นของ
คณะกรรมการ ก.ตร. เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะบุคคลร่วมพิจารณา ตนไม่เคยใช้อำนาจใด
ครอบงำหรือสั่งการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจนั้น ในการทำหน้าที่
ในฐานะประธาน ก.ตร. ได้เปิดกวา้งให้คณะกรรมการฯ อภิปรายรายชื่อที่แต่งตั้งอย่างทั่วถึง เปิดเผย ไม่มี 
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การรวบรัด เร่งรีบ ยึดหลักนิติธรรม และมีพยานหลักฐานว่าการประชุมแต่ละครั้งตนได้ให้มี  
การอภิปรายอย่างกว้างขวาง ดังนั้น การจะกล่าวหาวา่ตนชี้นำ สั่งการ หรือครอบงำใด ๆ นั้น จึงเป็นเรื่อง
ที่ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในระดับต่ำกว่า ผบ.ตร. ในแต่ละภาค
เป็นเรื่องของแต่ละภาคที่จะมีการพิจารณาและนำเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งตนไม่เคยชี้นำเพราะตระหนักดีว่าการให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง ผลลัพธ์จะเกิดแก่
ประชาชนเพราะได้ตำรวจที่ดี ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยขณะนี้ แม้จะยังมีปัญหาในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ตนไม่เคยนิ่งเฉยโดยจะเห็นได้ว่าตนได้แก้ไขปัญหาทันที เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนเรื่องใดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ได้ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนิน
ไปโดยไม่มีการก้าวล่วงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
   ในวันนี้รักษาการ ผบ.ตร. ได้แถลงเรื่องการดำเนินการกับข้าราชการตำรวจที่ปรากฏ 
เป็นข่าว ซึ่งถือเป็นกระบวนการตามกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้  ขอยืนยันในฐานะ
นายกรัฐมนตรีและประธาน ก.ตร. จะเร่งรีบแก้ไขและช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และจากกวดขันให้ข้าราชการตำรวจแก้ไขและช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
และกวดขันให้ข้าราชการตำรวจแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ โดยจะเห็นได้จากตนได้เดินทางไปยังสำนักงาน
ตำรวจไซเบอร์ และการกวดขันเรื่องยาบ้าและยาเสพติด ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมอย่างบูรณาการ 
หลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหายาบา้และยาเสพตดิที่ยังคงระบาดอยู่โดยขอให้เชื่อมั่นว่า หากมีสิ่งใดเสนอแนะ
ตนพร้อมรับไปปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้องประชาชน 

  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า การใช้ 
งบประมาณ ซึ่งเชื่อว่าสมาชิกฯ เข้าใจกันดีว่ามีข้อจำกัดของงบประมาณที่รัฐบาลเผชิญมาในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการใช้งบประมาณไปพลางก่อนปี 2566 คือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ ทั้งนี้  ต้องขอขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาที่ได้ผ่านความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ และคาดว่าจะมีการประกาศใช้
ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากนั้นจะเป็นเครื่องมือกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ในความเข้าใจของสมาชิกฯ ว่าทางรัฐบาลได้ใช้
งบประมาณไปแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 นั้น ข้อเท็จจริงถูกเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นคือ รัฐบาลมีการใช้
งบประมาณไปพลางก่อนผ่านเงินงบประมาณไปกว่าร้อยละ 40 นั้น เป็นงบประมาณในส่วนของเงินเดือน
รายจ่ายประจำ การลงทุนที่ เป็นการผูกพันที่มีมาก่อนหน้า เช่น ความผูกพันในปี 2561 และมี  
ความต่อเนื่องมาถึงปี 2567 เป็นต้น โดยไม่มีการลงทุนใหม่ ไม่มีโครงการที่รัฐบาลจะสามารถอนุมัติ
โครงการใด ๆ ที่เป็นการลงทุนใหม่ ๆ ได้ นี่คือข้อจำกัดที่รัฐบาลเผชิญมาจนถึงขณะนี้ซึ่งยังไม่มี
งบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำกับจนกระทั่งพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2567 ผ่าน
ความเห็นชอบเมื่อไม่นานมานี้ และหากประกาศใช้ก็จะมีงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนประเทศ 
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ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมที่กำกับดูแลได้ สำหรับข้อห่วงใย
ของสมาชิกฯ ในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเดนิทางไปตา่งประเทศเพื่อแสวงหาเม็ดเงินลงทุน แสวงหาพันธมิตร
และแสดงจุดยืนว่าประเทศไทยกลับมาสู่ตลาดโลกอีกครั้ง ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
ขอเรียนว่า สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการนั้นได้รับสัญญาณในทางบวกจากผู้ลงทุนและเอกชน
นานาชาติ แต่ต้องยอมรับว่ากระบวนการลงทุนในลักษณะนี้นั้น เงินจำนวนแสนล้านไม่มีผู้ใดตัดสินใจ 
ได้ในวันเดียว กระบวนการหลังจากให้ความสนใจแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการติดตาม พูดคุย เจรจา
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งทางรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีหลายท่านได้เดินทางไปต่างประเทศ ตนก็ได้ 
มีโอกาสเดินทางไปติดตามภารกิจสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดการเจรจาหารือไว้และได้รับสัญญาณเชิงบวก
มาเช่นเดียวกัน วันนี้ตัวเลขของการลงทุนสัญญาณเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ด้วยศักยภาพในเรื่องของ
ภูมิศาสตร์จุดที่ตั้งของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพของแรงงานไทย เรามีแรงจูงใจ 
มีศักยภาพในการขายเพ่ือให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต และเชื่อว่าเราจะได้เห็นสึนามิ 
ของการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 1 – 2 ปี ข้างหน้าอย่างแน่นอนจากการลงทุนของต่างชาติ 
ที่จะไหลเข้ามาสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ และมีการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยีเพ่ือให้คนไทย 
มีความพร้อมรองรับกับตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไป 
   สำหรับประเด็นข้อห่วงใยโดยเฉพาะเรื่องของสายงานการบังคับบัญชาว่าประเทศไทย 
มีนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีการสั่งการผ่านท่านใดอีกหรือไม่นั้น ตนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรี
สามารถชี้แจงแทนรัฐมนตรีทุกท่านได้ว่าสิ่งนี้เป็นจินตนาการของสมาชิกฯ ซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงใด ๆ  
โดยประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวคือ นายเศรษฐา  ทวีสิน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
คณะรัฐมนตรี และการทำงานของรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล 
เป็นไปตามกลไกของคณะรัฐมนตรีและกลไกของกฎหมายทุกประการ ส่วนเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนั้น
ยืนยันว่าวันที่ 10 เมษายน นี้ มีข่าวดีให้กับประชาชนคนไทยอย่างแน่นอน 

  กลไกการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตรนั้นประสบผลสำเร็จ  
หลายชนิด อาทิ ยางพารา โดยขณะนี้มีราคาสูงขึ้นเกือบ 100 บาท โดยเป็นความร่วมมือและเป็นไปตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องของภาคการเกษตรเป็นหัวใจสำคัญที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความสำคัญโดยเฉพาะการเพิ่มราคา เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยได้สั่งการผ่านกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพไทยทั้ง  
4 เหล่าทัพ ได้ดำเนินการซิวพรมแดนเพ่ือป้องกันการไหลเข้าของยางพาราที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ
อย่างไม่ถูกต้อง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็เข้มงวดกวดขันในการตรวจตรา
ตามด่านต่าง ๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จร่วมกันของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลภายใต้การนำของ  
นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ส่วนเรื่องของ Tourism Hub นั้น รัฐบาลได้ประกาศตัวเป็น 
Tourism Hub ของประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ ซึ่ งเป็นการจัดงานได้อย่างสมบูรณ์   
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โดยเนื้อหาสาระ มีกลไก ยุทธวิธี ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าภาคการท่องเที่ยวซึ่งตั้งเป้าไว้สูงเพราะ 
จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าต่อไป ในส่วนของ FTA นั้น 
รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเจรจาการค้า ทั้งกับ EU และอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ได้มีการเจรจาการค้ากับประเทศศรีลังกาซึ่งยังคงเดินหน้าอยู่และจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย 
ในข้อห่วงใยว่าผลกระทบในทางลบจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ทางภาครัฐไม่ได้ละเลยและจะติดตาม  
อย่างใกล้ชิด สำหรับข้อห่วงใยที่ว่าประเทศใหญ่อาจมีผลกระทบกับภาคธุรกิจไทยนั้น ประเด็นเหล่านี้
ภาครัฐได้ตระหนักและได้หากลไกในการป้องกัน และที่สำคัญคือการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จากการเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนเป็นการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แบบใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาสู่ประเทศไทย มีการเติมงบประมาณในกองทุนอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อมุ่งไปสู่ธุรกิจประเภทใหม่ 
สำหรับ เรื่ องดิจิทั ลวอลเล็ตนั้ น  เป็นส่ วนหนึ่ งที่ จะเปิ ดประตูประเทศไทยไปสู่ ตลาดใหม่  ๆ  
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง หลายมิติจริงตามที่สมาชิกฯ ได้อภิปราย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบกฎหมาย แต่เราไม่ได้เปลี่ยน 5 - 6 ครั้ง หลายครั้งที่เป็นการคาดเดากันเอง จึงขอให้ 
ลดการคาดเดาลงบ้างเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และขอให้รอวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่จะได้
แถลงให้ทุกท่านทราบ  

   เรื่องหนี้สินของพ่ีน้องประชาชนนั้น ได้มีการพูดถึงนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา  
และพูดถึงสิ่งที่ได้ทำมาในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าสิ่งที่บรรจุในแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้
นำเสนอต่อรัฐสภาเมื่อ 7 เดือนที่แล้วเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องยึดมั่น และเรายึดมั่นที่จะเดินหน้าทำให้สำเร็จ
ทุกประการ แต่ใน 7 เดือนที่ผ่านมานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ และอื่น ๆ
ที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในแนวนโยบาย โดยอาจถูก
บรรจุไว้ในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลชุดใดก็ตามนำเสนอตอ่รัฐสภาในเรือ่งนโยบายที่แถลงไว้นั้นจะไม่มี
อะไรที่เขียนเป็นตัวบทจนกระทั่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  ไม่เหมือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เขียนไว้
แล้วทุกคนต้องปฏิบัตติาม เนื่องจากการบรหิารราชการแผ่นดินต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้กับ
สถานการณ์โลกและสถานการณ์ภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารราชการ
เราอาจมองไม่เห็นโอกาสและศักยภาพที่จะเข้ามาหาประเทศไทยและเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน
ในวันแรกที่เราเข้ารับตำแหน่ง แต่เมื่อเวลาได้ดำเนินมาเรื่อย  ๆ ทั้งการลงทุนต่าง ๆ การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะให้บรรจุอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ในวันแรก ๆ ก็จะเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด ทุกคนต้องพยายามปรับตัว
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กลไก เพ่ือรองรับการพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
และประชาชน สำหรับข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ในเรื่องภาระหนี้สินของพ่ีน้องประชาชนนั้น สถานการณ์
หนี้ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท ถือเป็นร้อยละ 91  
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ของ GDP สถานะลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ล้านล้านบาท โดยขณะนี้นายกรัฐมนตรี 
ได้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือ นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง มาเป็นประธานคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และเดินหน้าการทำงานมาได้หลายเดือน ประสบความสำเร็จหลายมิติ
โดยหลักการที่ได้มอบให้คณะกรรมการนั้นคือ ไม่ใช้การใส่โปรโมชั่นที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่ามอรัลฮาซาร์ด 
และปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายที่มีอยู่แล้วเพื่อบังคับใช้ให้เป็นคุณกับลูกหนี้   
   โดยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อย
โดยมีการพักหนี้เกษตรกรกลุ่มที่มีมูลหนี้ต่ำกว่า 3 แสนบาท แล้ว 3 ปี มีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ  
2 ล้านคน มีการปิดหนี้ภาคประชาชนรายย่อยที่ติดในรหัส 21 ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.1 ล้านคน โดยที่ทุกคนไม่เสียประวัติและสามารถกลับเข้าสู่กลไกสินเชื่อได้อีกครั้ง ในส่วนของ  
กยศ. นั้น จำนวนผูกู้้ยืม 3.6 ล้านคน ผู้ค้ำประกันประมาณ 3 ล้านคน การทำงานที่ผ่านมา เราปฏิบัติตาม
กฎหมาย กยศ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร โดยเร่งคำนวณยอดใหม่ลดเบี้ยปรับจาก 
ร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี และเพ่ิมทางเลือกในการกำหนดจำนวนงวดจ่ายบริหารการตัดหนี้ 
โดยให้ตัดที่เงินต้นก่อน ที่สำคัญคือการยุติการฟ้องร้องบังคับคดีในส่วนของ กยศ. ทันที และคืนเงิน 
ที่ชำระคืนเกินหลังจากปรับโครงสร้างหนี้แล้ว  ในส่วนของเงินกู้สวัสดิการ ทั้งกำลังพลภาครัฐและ
ข้าราชการบุคลากรต่าง ๆ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3.1 ล้านคน เป็นข้าราชการ 1.7 ล้านคน เป็นกำลังพลของ
รัฐประเภทอื่น ๆ 1.4 ล้านคน มีมูลหนี้รวม 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ของหนี้ครัวเรือนของไทย 
ซึ่งการบริหารจัดการส่วนนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ข้อดีคือบุคลากรของรัฐเหล่านี้  
มีแหล่งรายได้ประจำคือ เงินเดือน เงินเบี้ยหวัดบำนาญ ดังนั้น การปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ย 
จึงสามารถทำได้โดยไม่ยากนัก สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ เพียง 
ร้อยละ 4.75 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีการตั้งเป้าว่าหลังจากหักภาระหนี้สิน
แล้วจะต้องเหลือเงินในบัญชีต่อเดือนเพ่ือใช้จ่ายดำรงชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 มีการเพ่ิมงวดการผ่อน
ชำระ มีการลดฐานเงินกู้ด้วยทุนเรือหุ้นของพ่ีน้องข้าราชการ โดยเกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน 
ประมาณ 10 ล้านคนแล้ว ในส่วนอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของบัตรเครดิตก็มีกลไก 
ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอายุความ การเพิ่มศักยภาพของคลินิกแก้หนี้ มีการลดดอกเบี้ยบ้าน รักษา
ค่างวดรายเดือน ปรับโครงสร้างหนี้ จัดลำดับการตัดหนี้ ตัดค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ในส่วนของ 
SME กรณีสถาบันการเงินของรัฐ มีการจัดตั้งกองทุนบริหารสินทรัพย์ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ การเช่าซื้อ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนี้ของภาคประชาชนก็ได้มีการบริหารแก้ไขโดยผ่านคลินิกแก้หนี้ ระบบการเช่าซื้อต้อง
เพิ่มเงินดาวน์  
   สำหรับเรื่องของการพักหนีเ้กษตรกรซึ่งสมาชกิฯ ได้อภิปรายว่ามีการดำเนินการมาหลาย
ครั้งนั้น ยอมรับว่าการพักหนี้ของภาครัฐผ่านหลายรัฐบาลที่ผ่านมามีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 13 ครั้ง แต่ก็ไม่ทำ
ให้ฐานะความเป็นอยู่ของพ่ีน้องเกษตรกรดีขึ้น เพราะกลไกนี้แม้จะเป็นประโยชน์แต่ก็เป็นเพียงแค่  
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การประวิงเวลาที่ยืดเวลาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่การพักหนี้ในครั้งนี้ ตนได้มอบนโยบาย
ให้กับคณะกรรมการที่ดำเนินการว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ใช่การพักหนี้แบบอัตโนมัติ 
เช่นที่ผ่านมา และการพักหนี้ในอดีต เกษตรกรไม่ได้พบกับส่วนงานภาครัฐเลย และไม่เคยมีสักครั้ง 
ที่หนี้สินจะลดลง มีแต่จะเพ่ิมขึ้น เพราะพักหนี้แต่ไม่ได้พักดอก แต่รัฐบาลจะดูแลทั้งต้น ทั้งดอก  
และระหว่างที่มีการพักหนี้ หากพ่ีน้องเกษตรกรมีเงินก็สามารถนำมาชำระคืนให้กับสถาบันการเงินได้
โครงการพักหนี้เกษตรกรที่ได้ทำมาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ใกล้แล้วเสร็จในเฟสที่ 1 คือเป็นกลุ่ม
เกษตรกรที่มีมูลหนี้ต่ำกว่า 3 แสนบาท ดำเนินการไปแล้วกว่า 2 ล้านคน เหลืออีกกว่า 1 ล้านคน ที่เป็น
กลุ่มที่มีมูลหนี้สูงกว่า 3 แสนบาท จะดำเนินการพักหนี้ ให้แล้วเสร็จในเฟส 2 น่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน  
2 เดือนจากนี้ แน่นอนว่าการพักหนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะรัฐบาลยังมี
กลไกต่อเนื่องผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนงานอื่น ๆ ที่จะเข้าไปเสริมในการแก้ไขปัญหา 
เพราะการพักหนี้เป็นเพียงการต่อลมหายใจ หลังจากนั้นจะมีนโยบายต่าง ๆ เช่น การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
การเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร เพ่ิมราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กันไปเพ่ือให้พ่ีน้อง
เกษตรกรสามารถกลับมาลืมตาอ้าปากและยืนบนลำแข้งได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกครั้ง 

  ในเรื่องหนี้นอกระบบนั้น เราพยายามเดินหน้าแก้ไขและคาดหวังว่าจะมีคนทยอย 
เข้าสู่ระบบมากกว่านี้ เราดำเนินการตามเป้าหมายไปได้ประมาณร้อยละ 30 มีตลาดนัดแก้หนี้เกิดขึ้น
เกือบทุกสุดสัปดาห์ในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมให้พ่ีน้องประชาชนเดินเข้ามาแจ้งรายละเอียดกับ
ภาครัฐ โดยขอให้พ่ีน้องประชาชนเปิดใจและเดินเข้ามาหาเราเมื่อมีปัญหา เรื่องหนี้สินนอกระบบ 
เป็นปัญหาเรื้อรังและบางครั้งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล การเป็นหนี้นอกระบบและการเป็นเจ้าหนี้นอกระบบ
ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ประเทศใดไม่มีหนี้หมายความว่าประเทศนั้นไม่มี
แรงจูงใจในการเติบโต ไม่มีความคิดที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีความคิดที่จะขยายความเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยหนี้เป็นหนึ่งในกลไกทุนนิยมที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ แม้แต่หนี้นอกระบบ
เองก็ไม่ใช่สิ่งผิด แต่สิ่งที่ผิดคือดอกเบีย้ที่คิดเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการติดตามทวงถามที่ผิดไปจาก
กฏกติกา ดังนั้น เราจึงต้องการเปิดเวที เปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องหนี้นอกระบบ 
เข้ามาหาภาครัฐและพูดคุยกัน โดยในวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปได้เป็นจำนวนมากแล้ว 
แม้ว่ายังไม่ใช่จำนวนที่รัฐบาลพึงพอใจแต่เราก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป 

  พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชีแ้จงว่า ตามที่สมาชิกฯ 
ได้อภิปรายถึงกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมโยงไปถึงกรมราชทัณฑ์นั้น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2560 เป็นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่รัฐบาลหรือสภาชุดนี้ไม่ได้เป็นผู้ออก แต่เป็นพระราชบัญญัติที่ออก
ในยุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่คิดว่ากรมราชทัณฑ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม และนายกรัฐมนตรี ไม่มีอำนาจใด ๆ ในพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้เขียนเรื่องการบริหารโทษไว้ทุกขั้นตอน ไม่มีการให้ใช้ดุลพินิจแม้แต่เล็กน้อย สำหรับ 
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นายทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนรัฐบาลชุดนี้จะเข้ามา
บริหารประเทศ ซึ่งก่อนรัฐบาลชดุนีค้ือรฐับาลของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา โดยนายทักษิณ  ชินวัตร
ได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลในขณะนั้นได้อนุญาตให้นายทักษิณ  ชินวัตร ไปรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาลตำรวจ และอยู่ในชั้น 14 จึงเห็นว่าหากเป็นการกระทำในยุคของท่าน ท่านใช้คำพูดอีก 
แบบหนึ่งแต่เมื่อมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาในยุคปัจจุบันท่านกลับกล่าวว่าเป็นการทำลายกระบวนการ
ยุติธรรม ในวันนี้เมื่อเรายอมรับหลักนิติธรรม หลักที่กฎหมายอยู่เหนือบุคคล โดยหลักนิติธรรมได้ถูก
บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 53 ว่า เขียนไว้ว่า รัฐต้องให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด ในอดีตที่ผ่านมา หลักนิติธรรมไม่เคยมีนิยามไว้ในพจนานุกรม หลังจากรัฐธรรมนูญ 
ปี 2550 และ 2560 ได้มีนิยามไว้ในพจนานุกรม หลักนิติธรรมคือ หลักที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มาตรา 55 เขียนไว้ว่า ผู้ป่วยต้องให้ 
ส่งรักษา และในเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นไม่ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ 
มีดุลพินิจเลย โดยให้ใช้ความเห็นของแพทย์ และเมื่อแพทย์ส่งไปรักษาจึงให้โรงพยาบาลสถานที่รักษา 
คือเรือนจำ  

  ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า  
ประเด็นแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นเริ่มที่ราคายางพารา ในอดีตที่มีการใช้นโยบายประกัน
รายได้ถือว่าราคายางมีราคาดีขึ้นลำดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบรัฐบาลชุด นี้ ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศต่อสภา ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ยืนยันว่าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่ง
และประกาศสงครามกับสินค้าเถื่อน มีการจับกุมยางเถื่อนในพ้ืนที่ที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยมีชุดพญานาคราชในทุกจังหวัดที่ เ ฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ขณะที่ 
ยางทรานสิตผิดกฎหมายทั้งหมดล้วนแล้วเป็นกลุ่มทุนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเราจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
จนทำให้ราคายางกระเตื้องขึ้นอย่างสมดุล ทั้งนี้  ในเรื่องของกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้
ทำลายป่า หรือ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป ตนได้ทำหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีเพ่ือให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าว และตนได้มีโอกาสพบกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปที่เดินทางมาเสวนาเรื่อง 
ภาคการเกษตรกับตนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่อง EUDR ถือเป็นเรื่องสำคัญ สินค้าโภคภัณฑ์ที่จะส่งไป 
หากมีการนำสินค้าที่มีการตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกป่า ตลาดโลกจะต่อต้าน แต่เมื่อทางสหภาพยุโรปเห็นว่า 
ไทยได้ซึ่งคณะกรรมการระดับชาติในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ ผู้ใช้ยางโดยเฉพาะตลาด
ยุโรปมีความมั่นใจต่อรัฐบาล จึงได้สั่งยางจากไทยเพิ่มมากขึน้ และยังส่งผลให้ยางเป็นที่ตอ้งการของตลาด
ไปถึงอนาคตอีก 3 – 4 ปี นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และยังมีการระบุพิกัดและรูปแบบแปลงไปแล้วกว่าร้อยละ 90 หรือ
ประมาณ 2,202,940 แปลง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคายางยกระดับขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการจัดระบบ 
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การซื้อยางผ่านระบบ Thai Rubber Trade ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต 
ที่ได้ว่าได้มาจากยางที่ปลูกในพ้ืนที่บุกรุกป่าไม้หรือไม่ และยังได้ประชาสัมพันธ์กับประเทศผู้ใช้ยางที่มี
ความต้องการใช้ยางภายใต้กฎ EUDR อาทิ จีน ญี่ปุ่น และประเทศทางยุโรป และในช่วงบ่ายวันนี้   
ตนจะมีการประชุมกับผู้นำของกลุ่มบริษัท RSPO ในเรื่องของปาล์มน้ำมัน ซึ่งกลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้รับ 
การยอมรับในสากลว่าสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเพ่ือการเกษตร โดยตนจะเป็นผู้แทนประเทศไทย  
ในการเจรจา สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเป็น นโยบายการปราบ มาตรฐาน EUDR และนโยบาย 
การรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศให้สะท้อนถึงราคาโลก โดย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 ราคา
ยางแผ่นรมควัน มีราคาอยู่ที่  98 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคายางชนิดเดียวกันของประเทศญี่ปุ่น  
ราคา 88 บาทต่อกิโลกรัม สาธารณรัฐประชาชนจีน ราคา 77 บาทต่อกิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ชี้นำตลาดโลก  

  นโยบายวันนี้ เราเดินมาถูกทางแล้วหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและ 
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้การแก้ปัญหาราคายาง ข้าว และข้าวโพด ในวันนี้มีราคาเพิ่ม
สูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแก้ปัญหาที่ดินทำกินบนพ้ืนที่  ส.ป.ก. ท่ีขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย
เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพ่ือการเกษตร หรือโฉนดครุฑเขียว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำตามคำมั่นสัญญาท่ีได้ 
ให้ไว้ และจะทำให้โฉนด ส.ป.ก. เป็นทรัพย์สินที่จะใช้ค้ำประกันในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล  
ได้อีกด้วย  

  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พลังงาน ชี้แจงว่า เรื่องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหลังจากหมดระยะเวลาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ มีอยู่ 
2 ส่วน คือ ส่วนแรกเรื่องค่าไฟฟ้า ส่วนที่ 2 คือ เรื่องของน้ำมัน โดยระบบทั้งสองส่วนนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ไม่ได้เพิ่งเป็นวันนี้แต่เป็นมานานแล้ว ซึ่งตนก็ไม่พอใจและหลายเรื่องยังหาคำตอบไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ปล่อย
ให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาโดยขณะนี้กำลังหาวิธีแก้ไขเพื่อทำให้สามารถช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ยั่งยืน
กว่าเดิมและในระยะยาวได้ดีขึ้น ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้านั้นไม่มีปัญหามาก ส่วนที่เป็นปัญหาคือเรื่องของ
น้ำมัน ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้ ได้พยายามยืนราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท แต่ในระบบ
ปัจจุบันใช้ระบบกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปี  2516 เป็นเวลา 51 ปีแล้ว  
ตนไม่เห็นด้วยกับการที่นำเงินไปรักษาระดับราคาน้ำมันแต่รูปแบบของเราวันนี้เป็นแบบนั้น ตนกำลังให้
กระทรวงพลังงานพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้  และในส่วนที่เป็นน้ำมันจะมีราคา 2 ส่วน  
คือ ส่วนที่เป็นราคาแท้ๆ ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยทราบต้นทุนของผู้ประกอบการจึงแปลกใจว่าเหตุใด 
จึงไม่เคยกำหนดให้เขาต้องแจ้งต้นทุนเรา จึงได้ประกาศกระทรวงพลังงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยใช้เวลา  
4 เดือน ตั้งแต่เริ่มทำและเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารย์ ซึ่งในวันที่ 15 เมษายน นี้ จะเป็นครั้งแรก 
ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแจ้งต้นทุนให้เราทราบ ดังนั้น จะปรับปรุงรูปแบบ 
การทำงานและโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ให้ดีขึ้น ส่วนที่ 2 เรื่องภาษี อีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของภาษี  
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โดย 2 ส่วนนี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ตามโครงสร้างในปัจจุบัน หากราคาน้ำมัน 40 บาท ราคาต้นทุน  
20 บาท อีก 20 บาท เป็นภาษี จะเห็นว่าน้ำมนัที่แพงนั้นไม่ได้แพงที่น้ำมันอย่างเดียวสำหรับประเทศไทย 
และอีกส่วนหนึ่งคือที่นำด้านการเกษตรมาผสม เช่น เอทานอล ปาล์ม โดยในอดีตนั้นถูกต้องซึ่งราคาถูก
แต่วันนี้ราคาแพงกว่าน้ำมันจึงกลายเป็นว่าเราต้องเอาส่วนผสมที่แพงกว่ามาผสมจึงเป็นอีกปัญหาที่ต้อง
หาแนวทางแก้ไข ในส่วนภาษีก็น่าแปลกเพราะเป็นภาษีสรรพสามิต กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดเก็บ 
แต่ภาระที่กระทรวงพลังงานต้องรับผิดชอบคือรวมกับราคาที่เราต้องดูแล และที่น่าแปลกอีกประการ 
คือแต่เดิมการจะกำหนดภาษีสรรพสามิตนั้น เพดานในการกำหนดว่าไม่ควรเกินเท่าไรเป็นอำนาจของ
คณะกรรมการกองทุนน้ำมัน แต่วันนี้อำนาจนี้หายไป จึงเป็นเรื่องที่คิดว่าต้องแก้ไขให้เรามีอำนาจ 
กำหนดได้ ในส่วนที่สมาชิกฯ อภิปรายในทำนองว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายนั้น  ขอยืนยันว่าไม่มี  
สิ่งที่สมาชิกฯ กล่าวมานั้นเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งตนเคยได้รับข้อมูลเหล่านี้และขอให้ 
มีการตรวจสอบ ทั้ งนี้  หากสมาชิกฯ มีหลักฐานข้อมูลที่ส่อไปในทางทุจริตก็สามารถยื่นไปยัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ 

  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้มีความห่วงใยในเรื่องการทำงานและความโปร่งใสของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยในเรื่องนี้ตนได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
หรือกระทรวงดีอีเอส ให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ห้ามมีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสมาชิกฯ ได้กล่าวถึงกรมอุตุวิทยาคมว่ามีงบประมาณ
ในการลงทุนทั้งสิ้น 18 โครงการ เป็นเงินประมาณ 2,200 ล้านบาท จึงขออนุญาตแก้ไขข้อมูลว่า 
ในปี 2567 งบลงทุนในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น มีไม่ถึง โดยมีทั้งสิ้น 1,022 ล้านบาท ในส่วน 
ที่สมาชิกฯ กล่าวมานั้นอาจรวมถึงงบประมาณในภาพรวมซึ่งเป็บงบบุคลากรด้วย และมีงบลงทุน  
14 โครงการ ไม่ใช่  18 โครงการ ตามที่สมาชิกฯ กล่าว ทั้ งนี้  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตนได้กำชับ  
ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  
อย่างเคร่งครัดในส่วนของการจัดกิจกรรมที่กระทรวงฯ ได้มีการออกไปพบปะผู้คนพอสมควรนั้น  
ในการดำเนินการดังกล่าวบางครั้งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน เป็นเรื่องของการสร้าง Content เนื้อหาที่มีประโยชน์ วันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี 
ได้เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ตนจึงต้องไปแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทคโนโลยี และมีความจำเป็นที่หลายเรื่องต้องมาในรูปแบบของการสัมมนาและ
การแสดงวิสัยทัศน์ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาล นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน 
ได้ให้ความสำคัญในเรือ่งการปราบปรามการทุจริต อาชญากรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ ได้เรียกตนไปพบ 
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หลายครั้งและกำชับตลอดเวลา และเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้เชิญประธาน กสทช.
ไปพบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับเรื่องของเทคโนโลยี  Blockchain นั้น เป็นเทคโนโลยีที่มี
ความสำคัญมากในอนาคต แต่การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จะต้องมีเฉพาะเรื่อง โดยความคิดเห็นของ
กระทรวงฯ และสมาชิกฯ นั้นตรงกัน และขณะนี้ยังไม่ได้ใช้แพร่หลายในประเทศไทยแต่อย่างใด  
แต่เทคโนโลยีนี้ในอนาคตหากสามารถทำได้จะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อยู่
ระหว่างการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือมาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาในการพัฒนาประเทศต่อไป 
ส่วนเรื่องของนโยบายการใช้ Cloud First Policy เป็นหลักนั้น ขณะนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนแล้ว โดยได้
ประกาศเป็นนโยบายกระทรวงดีอีเอส ได้ประกาศจะทำให้ได้ภายในปี 2567 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ  
โดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเวียนหนังสือถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับกระทรวง 
ท้ัง 20 กระทรวง ดังนั้น ก่อนนำเข้าคณะรัฐมนตรีจึงจำเป็นที่กระทรวงดีอีเอส ต้องสอบถามความเห็น
ของทุกกระทรวงเสียก่อน นอกจากนี้กระทรวงดีอีเอส ได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งรูปแบบและ 
เป็น Marketplace ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้หารือกับกรมบัญชีกลางว่าจะมีการแก้ ไขหรือ 
ร่างมาตรฐาน Cloud ที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป สำหรับเรื่อง Super App หรือ Digital ID นั้น เห็นด้วย
ตามที่สมาชิกฯ ได้เสนอมาแต่ขณะนี้จะต้องมีการรวม App ต่าง ๆ ออกเป็นระเบียบหรือประกาศ
เสียก่อน ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่สมาชิกฯ ได้แนะนำมานั้น มีหลายสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว ในขณะ
ที่บางสิ่งที่สมาชิกฯ เสนอ หลายเรื่องเป็นประโยชน์จึงขอรับไปทำงานเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

  สำหรับในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สมาชิกฯ ได้ให้ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในประเทศเมียนมา 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายประการในการดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้น
เป็นปัญหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น จีน กัมพูชา สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง  
โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไป
ประเทศกัมพูชา และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องการดำเนินการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรีกัมพูชา 
ได้เดินทางมาประเทศไทยและไดม้ีการพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเสาสัญญาณเถื่อน
ตามแนวตามแนวชายแดนต่าง ๆ ทั้งนี้ ปัญหาหลายประการที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงนั้น จากการเปิด 
ปฏิบัติการของศูนย์ AOC จะเห็นได้ว่าเราใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือนในแต่ละกรณี ในการขยายผล 
ไปถึงกระบวนการแก๊งคอลเซน็เตอร์ เช่น ได้มีการจับกุมได้หลายแห่ง และที่จังหวัดเชียงราย แต่ที่ผ่านมา 
สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงเรื่องการจับกุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งเรื่องนี้ 
เป็นการบูรณะการงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีเอส สำนักงานตรวจเงินเข้าเมือง DSI กสทช. และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 90 คน โดยขณะนี้พบตัวการในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นไปตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงว่าเป็นนักการเมืองในระดับท้องถิ่น โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลัง
รวบรวมพยานหลักฐานและจะเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่สูงกว่านั้น และเชื่อมโยงไปถึงทุนจีนหรือ 
ทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังด้วย 
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  กรณีเมืองเล้าก์ก่ายนั้น มีคนไทย 111 คน ที่เดินทางไป มีประมาณ 10 คน ที่มีหมายจับ 
ซึ่งเป็นหมายจับที่เกี่ยวข้องกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งสิ้น นอกจากนั้น  อีกหลายสิบคนก็เต็มใจไป
บางส่วนถูกหลอกลวงไป โดยในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีเอสในการติดตาม
อยา่งใกล้ชิด ในการขยายผลเรื่องต่าง ๆ ตนจึงขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกฯ ที่ได้นำเสนอ ทั้งนี้ รัฐบาล
ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้  โดยจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนเรื่อง
ผลกระทบหรือเรื่องต่าง ๆ ที่สมาชิกฯ กล่าวว่าจะต้องเกรงใจใครหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าสิ่งใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องคนไทย รัฐบาลจะต้องทำ แม้เหตุการณ์บางเหตกุารณ์จะตอ้งไปถึงต่างประเทศ ซึ่งได้มี
การดำเนินการจับกุมอยู่ตลอดเวลาและมีการทำงานร่วมกันในทางลับ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ นั้น รัฐบาล 
จะรับไปพิจารณาและมีหลายประเด็นที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้ว สำหรับเรื่องวาระแห่งชาติ จุดผ่านแดน
ธรรมชาติที่ต้องกวดขันมากยิ่งขึ้น ระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตที่ต้องไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ 
เป็นเรื่องจำเป็นทั้งสิ้น ส่วนเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่  
เรามีแผนงานที่ทำงานร่วมกับ DSI และ ปปง. ในการเชื่อมโยงเส้นทางจากการปฏิบัติงาน AOC ร่วมกับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้สามารถจับกุมและยึดทรัพย์ได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถนำส่งได้เพ่ือเราจะได้ทำงานร่วมกันในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาด
ต่อไป 

  นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ชี้แจงว่า  ขอขอบคุณสมาชิกฯ ได้มีการอภิปรายและให้ ข้อ เสนอแนะ โดยเฉพาะสมาชิกฯ  
ฝ่ายค้านบางท่านที่อภิปราย มีข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันแก้ไขปัญหา
และสามารถนำไปพัฒนา พิจารณาด้วยความเต็มใจ เพ่ือประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาของประเทศ  
แต่เป็นที่น่าเสียดายท่ีมีสมาชิกฯ ฝ่ายค้านบางท่านมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีดู เหมือนจะ 
ลดความสำคัญลง เพราะคำเหน็บแนม ส่อเสียด โวหาร วาทกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้สร้างบรรยากาศของ
การช่วยกันคิด พิจารณาแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ทำให้ข้อเสนอที่เสนอมานั้นลดคุณค่าลงไป 
อย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะพยายามนำประเด็นต่าง ๆ ทิ้งสิ่งที่เป็นกาก นำสิ่งที่เป็นแก่น มาใช้
ประโยชน์ในการบริหารประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ได้มีสมาชิกฯ หลายท่านอภิปรายกล่าวหา
นายกรัฐมนตรวี่ามกีารเดินสายนั้น ตนคิดว่าสมาชิกฯ ทราบดีว่า ตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐประหาร
ได้สร้างความเสียหายให้กับชาติมาก ต่างประเทศไม่ยอมรับและไม่ได้เข้ามาร่วมเจรจาการค้ากับเรา 
มาอย่างยาวนาน สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพยายามทำคือแก้ปัญหาที่เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งคือสร้าง 
ความเชื่อมั่นในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจ หากต่างประเทศเชื่อมั่นก็ยินดีที่จะมาร่วมลงทุนและสามารถ
แก้ไขปัญหาของชาติได้ มีบริษัทใหญ่ ๆ ในหลายประเทศได้ลงนาม MOU หรือการมาเยี่ยมเยียนและ 
มาศึกษาลู่ทางในการแก้ไขปัญหา ประเทศเรานั้นวิกฤตและมีปัญหาอยู่จริง แต่สิ่งที่ดี ท่ีประเทศมี 
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คือศักยภาพในการพัฒนา นายกรัฐมนตรีได้ไปพูดทำให้เกิดความชัดเจนว่าขณะนี้เรากำลังเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน ดังนั้น สิ่งเดิม ๆ ที่เป็นปัญหาที่ท่านไม่ยอมรับและไม่มาพูดคุยกันนั้น
เป็นเรื่องของรัฐบาลรัฐประหาร วันนี้รัฐบาลประชาธิปไตยมาจากประชาชน โดยตนได้พูดคุยกับผู้นำของ
หลายประเทศ เขาทราบว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
ดังนั้น จะเห็นว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ได้มีนักการทูตและผู้บริหารของแต่ละประเทศ 
เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนเราอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด ดังนั้น สมาชิกฯ ต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจ
สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ ไม่มีประโยชน์หากจะมาวิพากษ์วิจารณ์และใช้วาทกรรมเสียดสี  ส่อเสียด
และทำให้ประเทศหมดความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการทำลายประเทศโดยตรง 
   นอกจากนี้  ท่ีมีสมาชิกฯ ฝ่ายค้านบางท่านวิพากษ์วิจารณ์ว่า  รัฐบาลยังไม่มี เงิน
งบประมาณน และกล่าวหาว่ามีหลายเรื่องที่เราคอร์รัปชัน หลายเรื่องมีการโกง ซึ่งตนเห็นว่าคิดสมาชิกฯ 
สามารถตรวจสอบได้และอยู่ในสายตาของพ่ีน้องประชาชนและสื่อมวลชน โดย 6 เดือนที่รัฐบาล 
มาบริหารประเทศนั้นยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ แต่ได้ทำในเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินแต่สามารถสร้างผลงานได้ 
เราเงินน้อยแต่เพื่อนมาก ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเงินเราก็คิดทำโครงการต่าง ๆ ให้ดี และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
ว่า เงินไม่ใช่เรื่องหลัก หากคิดดี ทำดี เงินจะตามมา ทำให้เราทำโครงการให้ได้มากขึ้น โดยกระทรวง
พาณิชย์ ได้นำซีรีส์วาย-ยูริ เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น ไม่ได้จ่ายค่าตัวสักบาท กระทรวงพาณิชย์ 
ที่ตั้งมาร้อยกว่าปี แต่กระทรวงพาณิชย์สามารถติดแฮชแท็กอันดับ 1 ของโลก ติดอันดับ 1 ของประเทศ
เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยไม่ได้ใช้เงินสักบาทแต่ใช้เพียงความร่วมมือที่มี  ขสมก. มาช่วย 
ออกรถรับส่งสมาชิกและประชาชนที่ จะมาร่วมงาน  ตั้ งแต่ เวลา 05.00 ถึ ง 23.00 นาฬิกา  
ได้ความสนับสนุนจากเทศบาลนนทบุรีและปทุมธานี นำรถสุขามาร่วม ได้รับความร่วมมือจากตำรวจ 
ใน 2 พ้ืนที่มาช่วยรักษาความปลอดภัยและได้แรงจากสมาชิกในกระทรวงพาณิชย์ทุกคนเข้ามาร่วมงาน 
สำหรับท่ีสมาชิกฯ กล่าวว่ารัฐบาลได้ใชเ้งินจำนวนมากไปพลางก่อนนั้นเป็นงบเงินเดือน เป็นเงินที่จะต้อง
จ่ายเงินเดือนข้าราชการเกือบทั้งหมด โดยยังไม่มีเงินลงทุนแต่อย่างใด จึงขอให้สมาชิกฯ อภิปราย 
อย่างตรงไปตรงมาและตรงกับข้อเท็จจริงด้วย 
   สำหรับประเดน็ที่สมาชิกฯ กล่าวว่า ภาคการส่งออกช่วงนี้เป็นช่วงที่ย่ำแย่นัน้ ขอชี้แจงว่า 
สถานการณ์ส่งออกสินค้าของไทยในปีก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ ตัวเลขการส่งออก 
ในเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2566 ประเทศไทยติดลบอยู่ ท่ีร้อยละ 3.7 หลังจากนั้น ในปี 2566 
นับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่บริหารประเทศ ในเดือนกันยายน 2566 ในช่วง 4 เดือนสุดท้าย 
มูลค่าการส่งออกเติบโตร้อยละ 4.8 ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกในปี 2566 ทั้งปีติดลบเพียงร้อยละ 1 
เท่านั้น โดยในปี 2567 ตัวเลขการส่งออกที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม 2567 ตัวเลข
การส่งออกเติบโตขึ้นมาร้อยละ 10 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตัวเลขขึ้นมาร้อยละ 3.6 ดังนั้น มูลค่า
การส่งออกของไทยตั้งแต่รัฐบาลนี้มาบริหารประเทศได้เพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
141,361.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันสูงถึงร้อยละ 5.4 โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ 
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ได้ผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและไม่ได้อยู่นิ่งเฉย พยายามสร้างเงื่อนไขและทำ 
หลายสิ่งเพ่ือให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปได้ อาทิ การเปิดประตูโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่  
และรักษาตลาดเดิม โดยใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุกเพ่ิมมูลค่าการส่งออก มีการเยือนประเทศผู้ค้า 
ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งตนได้นำคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเยือนประเทศคู่ค้า
ทางยุทธศาสตร์ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ทางผู้น ำจีน  ระหว่างไทย  – จีน  – กรุงเทพฯ - ปั กกิ่ ง  ได้ พู ดคุ ยและมีการสานสัม พันธ์กั น  
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดทางและตนเป็นผู้ติดตามไปเก็บเกี่ยวรายละเอียด ตนได้มีโอกาสพบกับ
รัฐมนตรีการค้าของจีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้เพ่ือพูดคุยในการบุกตลาดจีนและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ การที่เราสนใจ 
ตลาดจีนนั้น เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ โดย 1 มณฑลของประเทศจีนมีสมาชิกนับร้อย 
ล้านคน ตนจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีการค้าของจีนว่า ในเมื่อมีการประสานสัมพันธ์กันแล้วจึงต้องการ 
ขออนุญาตเดินหน้าประสานกับมณฑลโดยตรงเพื่อขยายกิจการการค้าร่วมกัน เพ่ือขยายบทบาทตามที่
นายกรัฐมนตรีและผู้นำของจีนได้พูดคุยกัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบด้วยดี โดยตนเดินทางไปจีนหลายครั้ง
และมีบทบาทในการผูกสัมพันธ์กับจีน 4 - 5 มณฑลแล้ว 
   นายสุร ิย ะ   จ ึงรุ ่ง เร ือ งก ิจ  ร ัฐมนตรีว ่าก ารกระทรวงคมนาคม  ชี ้แ จ งว ่า
ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ได้ให้ความสำคัญและสอบถามเรื่องโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม  
3 สนามบิน และยังได้มีข้อแนะนำในการดำเนินโครงการฯ ที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน 
ของกระทรวงคมนาคม โดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินนั้น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในรัฐบาล 
ชุดที่แล้ว ตนเพ่ิงมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 อย่างไรก็ตาม ตนได้ติดตามและผลักดันให้
โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมพ้ืนที่ EEC ซึ่งโครงการนี้
หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและของประเทศ 
ตามนโยบายของนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตร ีนอกจากนี้ จะทำให้นักธุรกิจตา่งชาติสามารถเข้ามา
ลงทุนในพ้ืนที่ EEC และบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยรวมและช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในทุกระดับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและ 
แนวเส้นทางการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงก์ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญาไทไปยังสนามบิน 
ดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าสนามบินโดยใช้เขตทางเดิม
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่  โดยระยะทางของโครงการนี้มีความยาวทั้ งสิ้น  
220 กิโลเมตร มีผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว เมื่อสร้างเสร็จรถไฟจะมีความเร็วสูงสุดที่   
250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เชื่อมกรุงเทพฯ กับพ้ืนที่ EEC ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งจะอำนวย 
ความสะดวกในการเดินทางและลดความหนาแน่นของการจราจร  รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าของ GDP  
จากอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้ลำดับหนึ่งของไทยในปัจจุบัน และจากการที่สมาชิกฯ  
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ได้สอบถามมาว่าจะมีการเลื่อน NTP หรือหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากกำหนดการในปัจจุบันอีกหรือไม่นั้น 
ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมาคู่สัญญาได้ยกข้ออ้างเรื่องการขออนุมัติการออกใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน  
จาก BOI เพ่ือเลื่อนการออก NTP ซึ่งตนได้ปรึกษาและแนะนำกับเลขาธิการ BOI ว่าไม่ควรให้เลื่อน 
การออก NIP อีกต่อไป เพ่ือไม่ให้เอกชนมีข้ออ้างอีกต่อไป 

  ส่วนคำถามที่สมาชิกฯ ได้สอบถามว่า กระทรวงคมนาคมจะมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่นั้น  
ขอชี้แจงว่ากระบวนการแก้ไขสัญญามีอยู่ 3 ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดำเนินงาน คือ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย และเอกชน
ผู้รับสัมปทาน ตนได้รับทราบจากคำอภิปรายของสมาชิกฯ ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยไดร้ับมอบหมาย
จากรัฐบาลที่แล้ว โดยคณะกรรมการ EEC ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับ
คู่สัญญา โดยทางเอกชนจะขอเปลี่ยนแปลงหลักการ จากการก่อสร้างเสร็จแล้วค่อยจ่าย มาเป็นสร้างไป
จ่ายไป ซึ่งตนขอยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีนโยบายในการแก้ไขสัญญาเพือ่เอื้อเอกชนให้แก่คู่สัญญา
อย่างแน่นอน ขอให้สมาชิกฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของกระทรวงคมนาคม ภายใต้ 
การกำกับดูแลของตน ซึ่งตนจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ทำให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบ
ได้ ส่วนเรื่องการกำหนดมาตรฐานของรถไฟความเร็วสูงนั้น กระทรวงคมนาคมได้มีการกำหนดมาตรฐาน
ของรถไฟความเร็วสงูเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทางจะมกีารดำเนินการก่อสรา้ง
ตามมาตรฐานสากลที่ใช้อยู่ในทุกประเทศที่มีการให้บริการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งรถไฟความเร็วสูงปัจจุบัน
ได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและใช้โครงสร้างพื้นฐานตัวรถร่วมกันได้ เพ่ือประหยัดภาระงบประมาณของ
ประเทศและเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับที่สมาชิกฯ ห่วงใยว่ากระทรวงคมนาคม
จะมีนายใหญ่หรือนายทุนมาครอบงำเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนคู่สัญญานั้น กระทรวงคมนาคม 
ไม่มีนายใหญ่ ไม่มีนายทุน มีแต่นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทาง  
นางมนพร  เจริญศรี และนายสุรพงษ์  ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเท่านั้น 
   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า เรื่องของ
หนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ และภาวะเศรษฐกิจนั้น ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศ 
ในช่วงหลังจากครึ่งปีแรกของปี 2566 ซึ่งในครึ่งปีแรกของปี 2566 เศรษฐกิจขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.2 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 ก็มีการชะลอตัวจากร้อยละ 2.5 เหลือร้อยละ 2.2 เป็นอัตรา 
การขยายตัวที่ต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจตามศักยภาพของไทยและต่ำกว่าการขยายตัวของประเทศ
เพื่อนบ้าน ปัญหาสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเราขยายตัวได้ต่ำกว่าศักยภาพ ได้แก่ เรื่องของเศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงฟ้ืนตัวได้ช้า โตต่ำ มีความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ตลาดการเงินและตลาดทุนของโลก
ยังมีความผันผวน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุดใน GDP ของเราก็หดตัวอย่างต่อเนื่อง 
ใน 3 ไตรมาส สะท้อนถึงกำลังซื้อจากภายในและภายนอกที่อ่อนแอลง รวมทั้งงบประมาณปี 2567  
ก็ล่าช้าทำให้ไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ และหนี้ครัวเรือนของเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง 
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เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 90.8 ต่อ GDP ซึ่งเป็นการบั่นทอนการบริโภค 
ภาคครัวเรือน หากนับจนถึงปัจจุบันไตรมาส 4 ของปีนี้ หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 91.3 ของ GDP  
เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์หนี้ครัวเรือนของไทยพบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของ GDP มามากกว่า  
3 ปีแล้ว และเกินร้อยละ 80 ของ GDP มาแล้วมากกว่า 10 ปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  
ที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยขณะที่รัฐบาลเข้ามาก็ยังมีการฟ้ืนตัวที่มีความเปราะบางค่อนข้างสูง ทำให้
รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและในระยะยาว 
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้กลับมาแข็งแรงและเติบโตมากกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น มาตรการ
ของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ ได้แก่ การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่ทำ
ทันทีคือการปลดภาระหนีส้ินใหก้ับพี่นอ้งประชาชน โดยเรื่องหนี้ในระบบและหนีน้อกระบบนัน้ มาตรการ
แรกที่ดำเนินการคือการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีคนเข้าร่วมโครงการกว่า 1.8 ล้านคน อีกทั้ง 
ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.  
ซึ่งมาตรการนี้ได้ช่วยเหลือลูกหนี้ให้ปลดภาระหนี้และหลุดพ้นจากเครดิตบูโรประมาณ 1.1 ล้านคน 
นอกจากนี้ ในเรื่องของหนี้นอกระบบยังมีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน
ประมาณ 150,000 คน และมีการไกล่เกลี่ยสำเรจ็แล้ว 23,000 คน รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือ
และรองรับลูกหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 15,000 ล้านบาท เพ่ือรองรับ
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ หากดูจำนวนพ่ีน้องประชาชนที่เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบและได้รับ 
การช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้วมีจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังมีความมุ่งมั่น 
ในการแก้ไขให้ลูกหนี้กลับมาสู่ในระดับที่ยั่งยืนคือต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ GDP และพยายามแก้ไขให้ 
ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ตลอดจนยังมีมาตรการในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระแก่พ่ีน้องประชาชนมากจนเกินไป อีกทั้งยังต้องสร้าง
ความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีเงินออมและเกิดความมั่นคง
ทางการเงินในภาคครัวเรือน จุดมุ่งหมายของรัฐบาลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือ แนวทางการลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ และปลดเปลื้องหนี้สินให้กับครัวเรือน และค่อย ๆ สร้างการออมให้กับครัวเรือนซึ่งรัฐบาล 
จะดำเนินการต่อไป 
   สำหรับเรื่องการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการบริโภคนั้น กระทรวงการคลังเห็นสัญญาณ 
ที่อ่อนแรงของการบริโภคในหมวดที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว ทำให้กระทรวงการคลังต้องเสนอมาตรการ
จับจ่ายใช้สอย Easy e-Receipt เพื่อดึงดูดให้ผู้มีเงินออกมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการและสามารถนำไปใช้
ลดหย่อนภาษีได้ โดยมาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการผลิต การจ้างงาน การสร้าง
รายได้ ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของมาตรการนี้คือ ยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือนมกราคม 2567  
ซึ่งเป็นเดือนที่ดำเนินมาตรการ โดยภาษีขยายตัวถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี  ซึ่งสนับสนุนการขยายตัว 
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ของเศรษฐกิจในช่วงต้นปีได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
ในระดับร้อยละ 62 ในเดือนธันวาคม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 62.9 และร้อยละ 63.8 ในเดือนมกราคม 
และเดือนกุมภาพันธ์ตามลำดับ ในส่วนของการดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนั้น แม้เรื่องนี้ไม่ได้เป็น
หน้าที่หลักของกระทรวงการคลังแต่กระทรวงฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการท่องเที่ยว 
ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ต้องการฟ้ืนตัวและรอเวลาที่เม็ดเงินใหม่จากงบประมาณเข้าสู่
ระบบ โดยกระทรวงการคลังจะต้องรักษาระดับแรงขับเคลื่อนของการท่องเที่ยวไว้ เพ่ือผลักดันให้ 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค สอดคล้องวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี IGNITE THAILAND 
ทั้ง 8 ด้าน โดยวิสัยทัศน์แรกคือเรื่องของการท่องเที่ยว มาตรการที่กระทรวงการคลังและดำเนินการ 
คือการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้ 
มากขึ้น ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการอำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนให้แก่นักท่องเที่ยวทำให้เกิด 
การใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งห่วงโซ่นั้น กระทรวง 
การคลังได้ดำเนินมาตรการต่อเนื่อง ในเรื่องมาตรการทางภาษีคือการลดหย่อนภาษีให้กับบุคคลธรรมดา
สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินสำหรับการซื้อบ้านตามจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท  
และยังคงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในปี 2567  
โดยลดค่าโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และค่าจดทะเบียนการจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 
0.01 สำหรับมาตรการทางการเงิน ได้มีโครงการเพ่ือสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้าน 
ล้านหลังวงเงิน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดถึง 40 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอมาตรการในระยะต่อไป  
   เรื่องของมาตรการระยะยาวที่จะต้องวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้คือ  การส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ 8 ด้านเช่นกันคือ การเป็นศูนย์กลางผลิต 
ยานยนต์แห่งอนาคต เราได้มีมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ในระยะที่ 2 คือ EV 3.5 ในช่วง 4 ปี
ตั้งแต่ปี 2567 ถึงปี 2570 ให้สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย การให้เงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์ รถกระบะ
และรถจักรยานยนต์ การลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปที่มีราคาไม่เกิน  
2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีแรกคือ ปี 2567 และปี 2568 รวมทั้งลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 8 
เหลือร้อยละ 2 สำหรับรถไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน 8 ล้านบาท สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น  ๆ นั้น
กระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอาหาร ซึ่งมีการสนับสนุนโดย 
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มาร่วมค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้ต่อไป 
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  นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า  
ขอขอบคุณความห่วงใยที่สมาชิกฯ มีความกังวลในเรื่องของการจัดการกากขยะของเสีย รวมถึงทิศทาง
นโยบายของรัฐบาลในเรื่องการทำอุตสาหกรรมเดิมให้ดีขึ้น  และการจัดการเรื่องของกากที่กำลังเป็น
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เพิกเฉย ไม่ได้ละเลย 
ไม่ใส่ใจในเรื่องของการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งในเรื่องของการจัดการกากนั้น ไม่ได้อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันในหลายภาคส่วน  
โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้ลงพ้ืนที่มีความถี่ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนได้ร้องขอมาโดยตลอด ทั้งนี้
ในเรื่องของคลองกิ่วที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงนั้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทางสำนักงานจังหวัด
ชลบุรีได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใต้จังหวัดชลบุรี อบต.คลองกิ่ว และ สภ. 
คลองกิ่วได้เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีโรงงานเถื่อนตั้งอยู่เป็นจำนวนมากถึง 
กว่า 30 หลัง อีกทั้งยังมีการลักลอบอีก ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ได้เพิกเฉย โดยมีการลงพ้ืนที่ 
ตรวจพบว่ามีกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จึงได้ส่งเรื่องดำเนินคดี ซึ่งมีเรื่องอยู่ระ
หง่างดำเนินคดี 3 คดี ต่อมาได้ลงพ้ืนที่ครั้งที่ 4 พบว่ามีการฝ่าฝืนจึงสั่งดำเนินคดีอีก 2 คดี จากนั้น ยัง
พบว่ามีการดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ มี เครื่องจักรที่ ไม่ถูกต้อง อีก 3 คดี ต่อมาทางสมาชิกฯ  
พรรคก้าวไกลร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุม
มลพิษที่ 13 เข้าตรวจโรงงานพบว่า มีการฝ่าฝืนและดำเนินการอีก 7 คดี ต่อจากนั้นทางอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีไดแ้จ้งความดำเนินคดีและยังมีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจที่ สถ.คลองกิ่วด้วย ต่อมา
ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากกรมโรงงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทน
สาธารณสุขในอำเภอบ้านบึง ตัวแทนจาก สภ.คลองกิ่ว และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ลงพ้ืนที่ไป 
โดยการลงพ้ืนที่ 8 ครั้งนี้ มีจำนวน 21 คดี ยังไม่รวมอีก 5 ครั้งจนถึงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 

  ในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งเฉย ไม่ได้ละเลย และไม่ได้เพิกเฉยแบบไม่ใส่ใจ 
ทุกครั้งที่ลงพ้ืนที่ได้มีการกล่าวหา แต่อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นทำได้เพียง
การกล่าวหา แต่ผู้ที่ต้องลงโทษนั้นจะต้องใช้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจ แต่วันนี้พบว่าการดำเนินคดี
ล่าช้า ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอความร่วมมือโดยทำ MOU กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ช่วยกันทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมา ทั้งนี้ เราได้ทยอยทำไปทีละเรื่อง มีการทำเรื่อง 
เพิกถอนใบอนุญาตแล้วและคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้จะมีการเพิกถอนใบอนุญาต โดยสิ่งใดที่ถูกต้อง
ตามกระบวนการกค็วรจะออกได้เร็วและไว แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการและถูกต้องตามกฎหมาย 

  นายชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า บางเรื่อง 
ที่สมาชิกฯ อภิปรายนั้นได้ให้ความสนใจกับมิติด้านสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน ในเรื่องงานด้าน 
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การแพทย์การสาธารณสุข โดยสอบถามการเรื่องถ่ายโอน รพ.สต. หรือการกระจายอำนาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  พ.ศ. 
2542 ประเด็นที่สมาชิกฯ ได้ ยกขึ้นมา และกล่าวถึงผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการถ่ายโอน ไม่ว่าจะเป็น
ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี
ในประเด็นที่มองว่าเป็นปัญหาคือเรื่องกำลังคน งบประมาณ กฎระเบียบ และตัวชี้วัดโดยเฉพาะ 
ที่กระทรวงมหาดไทย ปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจ ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นแพทย์ 
ที่เคยทำงานในพ้ืนที่ชนบทได้สัมผัสใกล้ชิดกับ รพ.สต. มาตั้งแต่เป็นสถานีอนามัย ก่อนหน้านั้นเป็น 
สุขศาลาก็ยังสัมผัสได้เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก มีสถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ ส่วนสถานีอนามัยอื่นได้ยกฐานะเป็น รพ.สต. โดยเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของสถานบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นในทุกมิติ  
จากปี 2542 เป็นต้นมา แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจทางด้านสาธารณสุขไปให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เขียนไว้มีปัญหาในการปฏิบัติมาก ดำเนินการมาจนถึงปี 2553 มีการกระจายอำนาจเชื่อว่า
ไม่เกิน 80 แห่ง เพราะขณะนั้นได้มีการระบุว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นที่จะรับ โดยจะเป็น
ท้องถิ่นระดับใดก็ได้ จึงไม่มีการกระจายอำนาจ จึงได้มีการปรับแผนการกระจายอำนาจเข้าสู่ระยะที่ 2 
เป็นแผน 2 ออกมารองรับ มุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นที่มีศักยภาพรองรับการถ่ายโอนได้ โดยมองไปที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จึงได้มีความเห็นของคณะกรรมการกระจายอำนาจออกมาว่าให้  อบจ.  
เป็นผู้รับถ่ายโอน และมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน จากปี 2553 เป็นต้นมา ได้เริ่มมี 
การถ่ายโอน จนสุดท้ายเมื่อปี 2566 จึงจะมีการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ 

  สิ่งที่ปรากฏชัดที่ได้เริ่มขับเคลื่อนคือปี 2566 โดยใช้งบประมาณปี 2565 และเริ่มตั้งแต่  
ปี  2565 เป็นต้นไป กติกาหรือเงื่อนไขการถ่ายโอน ได้มีการเขียนให้ชัดว่า องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมที่จะรับ รพ.สต.ที่จะถ่ายโอนต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายโอน และ  
บุคลากรที่จะถ่ายโอนต้องมีความสมัครใจ ดังนั้น การขับเคลื่อนการถ่ายโอนบางท่ีทำได้ดี บางจังหวัด 
ถ่ายโอนทั้งจังหวัด อาทิ จังหวัดกาญจนบุร ีบางจังหวัดไปไดเ้พียงบางแห่ง บางจังหวัดไปได้เพียงครึ่งเดียว 
โดยรพ. สต. มีทั้งสิ้น 9,000 กว่าแห่ง เข้าสู่การถ่ายโอนไปได้ 4,000 แห่ง ใน 3 ปี ซึ่งจำนวนนั้นลดลง 
ไปเรื่อย ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ตนเข้ามารับหน้าที่ ได้เห็นสภาพปัญหาของการถ่ายโอนว่าเหตุใด 
การขับเคลื่อนการถ่ายโอนหรอืการกระจายอำนาจจึงไม่เปน็ไปตามแผน ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยกับการกระจาย
อำนาจและเชื่อมั่นว่าการกระจายอำนาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะทำงานในฐานะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการการสาธารณสุข และการทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีก็พยายาม
ขับเคลื่อนแต่การกระจายอำนาจนั้น  ตนไม่ได้เป็นกรรมการกระจายอำนาจ มีรองนายกรัฐมนตรี 
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจ คือ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน 
มีคณะกรรมการกระจายอำนาจที่มาจากทุกภาคส่วน สำหรับกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีปลัดกระทรวง 
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สาธารณสุขร่วมเป็นกรรมการ มีอนุกรรมการเข้ามาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและพยายามให้มี  
การกระจายอำนาจบนพ้ืนฐานให้มากที่สุด ในการประเมินความพร้อมนั้น หลายแห่งมีการประเมินความ
พร้อมแบบไม่พร้อมทำให้เกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้ ตนพยายาม 
หาแนวทางว่าจะช่วยเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างไร หากมีการกระจายอำนาจ 
ประชาชนต้องได้รับการดูแลมิติสุขภาพ โดยมีแนวทางว่า ต้องไม่น้อยกว่าหรือดีกว่า เมื่ออยู่กับกระทรวง
สาธารณสุข สำหรับเรื่องบุคลากรนั้น มีความสับสนในการถ่ายโอนเพราะหลักเกณฑ์ออกมาค่อนข้าง
คลุมเครือและสร้างความไม่ชัดเจนให้กับบุคลากร ดังนั้น บุคลากรที่มีความประสงค์จะไปอยู่ที่ รพ.สต. 
ในช่วงต้น ๆ มีถึง 2,000 - 3,000 คน แม้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ก็สมัครใจถ่ายโอนไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบ
ตำแหน่งแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ทำงานอยู่ในปฐมภูมิ แต่เป็นตำแหน่งที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่มีความประสงค์จะจ่ายโอนจึงไปใช้กลไกการถ่ายโอนจึงมีปัญหาและเกิด
การทักท้วงขึ้น สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูกกล่าวหาคือหวงอำนาจ ไม่ยอมให้มีการถ่ายโอน ซึ่งเป็น
ก่อนที่ตนจะมาเข้ารับหน้าท่ี โดยการถ่ายโอนนั้นต้องดูระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบ อาทิ ที่จังหวัดน่าน 
มีรายชื่อถ่ายโอนไป 59 คน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติถ่ายโอนได้ 30 คน ที่เหลือไม่มีคุณสมบัติ
เพราะทำงานอยู่โรงพยาบาลแต่อาศัยจังหวะที่ให้แสดงความสมัครใจถ่ายโอนไปอยู่ รพ.สต. ซึ่งกฎ ก.พ.
กำหนดว่าอยู่คนละสังกัด เมื่อจะไปก็สามารถไปได้โดยไม่ใช้คำว่าถ่ายโอน แต่จะเป็นการโอนย้าย 
ตามกฎ ก.พ 
  ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายและคณะรัฐมนตรีตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
ประธานฯ สั่งพักประชุมในเวลา 02.43 นาฬิกา 
    
พักประชุมเวลา 02.43 นาฬิกา 
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